
 
รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง 
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที ่๓/25๖5 

วันที่ 1 สิงหาคม 25๖5 เวลา 0๙.๐0 น. 
ณ  ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง 

 

************************** 
ผู้มาประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายนิคม  วงษ์ชาลี ประธานสภาฯ นิคม  วงษ์ชาลี  
2 นายกิตติศักดิ์  สิงขรอาจ รองประธานสภาฯ กิตติศักดิ์  สิงขรอาจ  
๓ นายฉวี  โสดก สมาชิกสภา หมู่ที่ 1 ฉวี  โสดก  
๔ นายประวัติ  จุ้มนารินทร์ สมาชิกสภา หมู่ที่ 2 ประวัติ  จุ้มนารินทร์  
๕ นายธงชัย  ทับไมตรี สมาชิกสภา หมู่ที่ 3 ธงชัย  ทับไมตรี  
๖ นายสุรศักดิ์  นนตานอก สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔ สุรศักดิ์  นนตานอก  
๗ นายสุข  ราชตั้งใจ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕ สุข  ราชตั้งใจ  
๘ นายพะนอม  เลื่อมใส สมาชิกสภา หมู่ที่ 7 พะนอม  เลื่อมใส  
๙ นายประเสริฐ     สาอุตม์ สมาชิกสภา หมู่ที่ 8 ประเสริฐ     สาอุตม์  

๑๐ นายสุคนธ์  พามี สมาชิกสภา หมู่ที่ 10 สุคนธ์  พามี  
๑๑ นายวิชิต  ศึกษา สมาชิกสภา หมู่ที่ 11 วิชิต  ศึกษา  
๑๒ นายสุพรรณ  จันทะนาม เลขานุการสภา อบต.ห้วยยาง สุพรรณ  จันทะนาม  

     
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายประสาสน์  เกษนอก นายก  อบต. ห้วยยาง ประสาสน์  เกษนอก  
2 นายศิริพงษ์  ขอเสริมกลาง รองนายก  อบต. ห้วยยาง ศิริพงษ์  ขอเสริมกลาง  
3 นายจีระศักดิ์  วงษ์ชาลี รองนายก  อบต. ห้วยยาง จีระศักดิ์  วงษ์ชาลี  
4 นายสุภชัย  นาล่อง เลขานุการนายก  อบต. ห้วยยาง สุภชัย  นาล่อง  
5 นางสาวน้ำฝน  เกษนอก ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  1 ติดภารกิจ  
6 นายสมศักดิ์  จงผาดกลาง ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  2 ติดภารกิจ  
7 นายศิรวุฒิ  ศรีไสล ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที ่ 3 ศิรวุฒิ  ศรีไสล  
8 นายสุรศักดิ์  จอดนอก ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๔ ติดภารกิจ  
9 นายสมจิตร  วรรณศรี ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที ่ 5 ติดภารกิจ  

10 นายนัฐกิจต ิ ศิริมนตรี ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  6 ติดภารกิจ  
11 นายชนะชัย  วัฒนาพุฒิ ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที ่ 7 ติดภารกิจ  
12 นายประวัติ  บุญคำมูล ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที ่ 8 ติดภารกิจ  
13 นายสถาพร  โคตะลี กำนันตำบลห้วยยาง ติดภารกิจ  
14 นายชุมแพ  ทองผดุง ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  10 ติดภารกิจ  
15 นายประวิทย์  อาจจุฬา ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  11 ติดภารกิจ  

/ ลำดับที่...... 
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ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
16 นายสุบิน  จันทะนาม ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที ่ 12 ติดภารกิจ  
17 นายอธิภัทร  ปุราชะโก ปลัด  อบต.ห้วยยาง อธิภัทร  ปุราชะโก  
18 นางกัลยา  เรืองรังษี ผอ.กองคลัง กัลยา  เรืองรังษี  
19 นายประสงค์  เลื่อมใส หัวหน้าสำนักปลัด ประสงค์  เลื่อมใส  
20 นางอุทุมพร  ชาญชำนิ ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร อุทุมพร  ชาญชำนิ  
21 นายโกวิท  ลครพล ผอ.กองสวัสดิการสังคม โกวิท  ลครพล  
22 นางสาวสุเนตร  ดีสวน นักวิชาการศึกษา สุเนตร  ดีสวน  
23 นางสาวธัญณิชา อาจจุฬา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ธัญณิชา อาจจุฬา  
24 นางสมสมร  วงษ์จันลา นักบริหารงานทั่วไป สมสมร  วงษ์จันลา  

 

เปิดประชุมเวลา   ๐๙.๐0 น. 
 

-เมื่อถึงกำหนดเวลาการประชุม เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง 
ได้เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าห้องประชุม เมื่อครบองค์ประชุม
แล้ว ประธานสภาฯ จึงดำเนินการตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

 

ระเบียบวารที่  1  เรื่อง ทีป่ระธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
 

 .................................................................... - .................................................................. 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 

๒.๑ สมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง  สมัยวิสามัญ  สมัยที ่1/๒๕๖5 
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม ๒๕๖5 

 

นายนิคม  วงษ์ชาลี ครับกราบเรียนท่านคณะผู้บริหาร , ท่านสมาชิก อบต. , ท่านผู้นำฝ่ายปกครอง , ท่าน  
ประธานสภาฯ ผอ.กอง/หัวหน้าส่วน และเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน ตามที่เราได้มีการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลห้วยยาง สมัยวิสามัญ สมัย ที่ 1/๒๕๖5 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม ๒๕๖5  
มีรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง  ที่ต้องรับรอง และ
เจ้าหน้าที่ได้ถ่ายสำเนารายการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง  ครั้งที่
ผ่านมาส่งให้ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ไปศึกษาและท่านคงได้ทำความเข้าใจมาบ้างแล้ว
นั้น  มีสมาชิกท่านใดต้องการจะแก้ไข และเพ่ิมเติมรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยยาง  ดังกล่าว มีท่านสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมไหมครับ 
เชิญท่านธงชัย  ทับไมตร ีครับ 

 

นายธงชัย  ทับไมตรี ครับกราบเรียนท่านประธานสภาฯ , ท่านคณะผู้บริหาร , ท่านสมาชิก อบต. , ท่านผู้นำ 
ส.อบต.หมู่ 3 ฝ่ายปกครอง , ท่าน ผอ.กอง/หัวหน้าส่วน และเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน ครับผมนายธงชัย    

ทับไมตรี ส.อบต.หมู่ 3 สำหรับระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 
ครั้งที่ผ่านมาสมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัย ที่ 1/๒๕๖5 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม ๒๕๖5 
ครับท่านสมาชิกทุกท่านตามเอกสารหน้า 97 รายละเอียดโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 ขอแก้ไขชื่อโครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน  

 
       /สาธารณสุข...... 
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สาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านด่านช้าง , หมู่ที่ 5 บ้านด่านช้าง , หมู่ที่ 7 บ้านด่านช้าง , หมู่ที่ 
9 บ้านด่านช้าง และหมู่ที่ 11 บ้านด่านช้าง ขอให้แก้ไขชื่อหมู่บ้านให้ถูกต้องด้วยนะครับ 
ขอบคุณครับ 

 

นายนิคม  วงษ์ชาลี ครับตามท่ีท่านธงชัย  ทับไมตรี ส.อบต.หมู่ 3 ขอให้แก้ไขรายงานการประชุมสภาองค์ 
ประธานสภาฯ การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เมื่อครั้งที่ผ่านมา ขอแก้ไขชื่อโครงการอุดหนุนโครงการ

ตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข แก้ไขเป็น หมู่ที่ 4 บ้านขามเตี้ย , หมู่ที่  5  บ้าน
ห้วยคร้อ หมู่ที่ 7 บ้านเก่างิ้ว หมู่ที่ 9 บ้านหนองหญ้าปล้อง และหมู่ที่ 11 บ้านดงสว่าง
นะครับๆ ถือเป็นสิ่งที่ดีครับ และขอให้เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำรายงานการประชุมสภาฯ แก้ไข
ด้วยนะครับมีท่านสมาชิก อบต.ท่านใดจะเสนออีกไหมครับ หากไม่มีสมาชิกท่านใดจะ
เพ่ิมเติมรายงานการประชุมสภาฯ ตามที่ได้มีการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัย ที่ 1/
๒๕๖5  เมื่อวันที่ 21 มีนาคม ๒๕๖5 หากไม่มีสมาชิก อบต. เพ่ิมเติม หรือแก้ไขแล้ว 
ผมจะขอมติเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ครั้งที่
ผ่านมาครับ ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าถูกต้องแล้ว ขอความกรุณายกมือ ครับ 

 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง  
สมัยวิสามัญ สมัย ที่ 1/๒๕๖5  เม่ือวันที่  21  มีนาคม  ๒๕๖5   มติรับรอง 11 
เสียง งดออกเสียง  1 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม 
 

3.1 .......................................................ไม่มี............................................................. 
 

มติที่ประชุม   ...............................................................ไม่มี.............................................................  
 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 

4.1 .......................................................ไม่มี............................................................. 
 

มติที่ประชุม   ...............................................................ไม่มี.............................................................  
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 

5.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 วาระท่ีหนึ่ง ขั้นรับหลักการ 

   
 

นายนิคม  วงษ์ชาลี ครับเรียนท่านคณะผู้บริหาร , ท่านสมาชิก อบต. , ท่านผู้นำฝ่ายปกครอง , ท่าน ผอ.กอง  
ประธานสภาฯ /หัวหน้าส่วน และเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน วันนี้เรามาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ห้วยยาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖5 ซึ่งจะต้องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 วาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ เชิญท่านนายก
ครับ 

 

นายประสาสน์  เกษนอก ครับกราบเรียนท่านประธานสภาฯ , ท่านรองนายก , ท่านเลขนุการนายก , ท่านสมาชิก  
นายก อบต. อบต., ท่าน ผอ.กอง/หัวหน้าส่วน และเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน แบบเสนอญัตติ องค์การ

บริหารส่วนตำบลห้วยยาง ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 25๖5 เรื่อง เสนอร่างข้อบัญญัติ 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 

/เรียน...... 
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 เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง   
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.  ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6       จำนวน   ๑   ชุด 

๒. รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้าง (แบบ ปร.๔ 
และ แบบ ปร.๕ )                       จำนวน ๑ ชุด 
 

ข้าพเจ้า นายประสาสน์  เกษนอก ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง  ขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 เพ่ือได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยยาง ในสมัยประชุมสภานี้ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลใน
การเสนอร่างข้อบัญญัติดังกล่าวสำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ 

 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางเพ่ือ 
    พิจารณาต่อไป 

     ขอแสดงความนับถือ 
                    ประสาสน์  เกษนอก 

      (นายประสาสน์  เกษนอก) 
       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง 

 

คำแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 

   ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง 
    บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง จะได้เสนอร่าง 
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง   อีกครั้ง 

อีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น  ในโอกาสนี้  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง  จึงขอ
ชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจนหลักการ
และแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 ดังต่อไปนี้ 
 

๑. สถานการคลัง 
๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖5 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
      ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร  จำนวน 40,204,263.82 บาท  
      ๑.๑.๒ เงินสะสม   จำนวน 37,146,644.03 บาท 
      ๑.๑.๓ ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 17,584,763.67 บาท 
      ๑.๑.๔ รายการที่ไดก้ันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  
    จำนวน  0  โครงการ รวม ๐.00 บาท 

๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 8 
โครงการ รวม 44,076.00 บาท 

           ๑.๒ เงินกู้คงค้าง จำนวน ๐.๐๐ บาท 
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๒. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖4 
     2.๑ รายรับจริง จำนวน 46,141,731.38 บาท ประกอบด้วย  

หมวดภาษีอากร     จำนวน 23,644.54 บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน 32,691.30 บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จำนวน 284,385.27 บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จำนวน  ๐.๐๐ บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จำนวน 28,130.67 บาท 
หมวดรายได้จากทุน   จำนวน ๐.๐๐ บาท 
หมวดภาษีจัดสรร    จำนวน 21,311,705.76 บาท 
หมวดเงินอุดหนุน    จำนวน 24,461,173.84 บาท 
           ๒.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,793,056.00 บาท 

2.๓ รายจ่ายจริง  จำนวน 38,683,779.66 บาท ประกอบด้วย 
งบกลาง     จำนวน 14,405,756.00 บาท 
งบบุคลากร    จำนวน 11,710,298.60 บาท 
งบดำเนินงาน    จำนวน  3,768,070.57 บาท 
งบลงทุน     จำนวน  6,460,800.00 บาท 
งบเงินอุดหนุน    จำนวน  2,338,854.49 บาท 
งบรายจ่ายอ่ืน    จำนวน  0.00 บาท 

      2.๔ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์    
จำนวน   1,793,056.00 บาท 
        2.๕ มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน

 4,337,000.00 บาท 
        2.๖ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน  ๐.๐๐ บาท 
        2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน  ๐.๐๐ บาท 
   คำแถลงงบประมาณ 
 ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 
1. รายรับ 

รายรับ   รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ  
    ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

รายได้จัดเก็บเอง  
   -หมวดภาษีกากร   23,644.54 17,000.00 202,000.00 
   -หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 32,691.30 45,500.00 34,700.00 

และใบอนุญาต      
   -หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  284,385.27 207,500.00 200,000.00 
   -หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  28,130.67 20,000.00 20,500.00 

       

   รวมรายได้จัดเก็บเอง 368,851.78 290,000.00 457,200.00 
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   รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให ้อปท. 
   -หมวดภาษีจัดสรร  21,311,705.76 20,210,000.00 21,042,800.00 
   รวมรายได้ทีร่ัฐบาล  21,311,705.76 20,210,000.00 21,042,800.00 
   จัดเก็บให้องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 
 

   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  24,461,173.84 25,000,000.00 24,800,000.00 
   รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท. 24,461,173.84 25,000,000.00 24,800,000.00 
     รวม  46,141,731.38 45,500,000.00 46,300,000.00 
 

คำแถลงงบประมาณ 
 ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕66  

   2.รายจ่าย  
   รายจ่าย  รายจ่ายจริง  ประมาณการ  ประมาณการ 
     ปี 2564  ปี 2565  ปี 2566 
 

จ่ายจากงบประมาณ 
งบกลาง  14,405,756.00 17,598,338.00           17,173,855.00  
งบบุคลากร 11,710,298.60 13,293,228.00           12,882,795.00 

 งบดำเนินงาน 3,768,070.57  6,086,534.00  7,591,950.00 
 งบลงทุน  6,460,800.00  5,725,900.00  6,215,000.00 
 งบเงินอุดหนุน 2,338,854.49  2,796,000.00  2,436,400.00 

 

   รวมจ่ายจาก 38,683,779.66  45,500,000.00  46,300,000.00 
งบประมาณ  

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง 
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

 

ด้าน       รวม 
ด้านบริหารงานทั่วไป 

แผนงานบริหารงานทั่วไป    10,800,291.00 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน   1,114,940.00 

    ด้านบริหารชุมชนและสังคม 
     แผนงานการศึกษา    5,953,690.00 
     แผนงานสาธารณสุข    540,000.00 
     แผนงานสังคมสงเคราะห์    1,136,020.00 
     แผนงานเคหะและชุมชน    200,000.00 
     แผนงานสร้างความเข็มแข็งขงชุมชน   280,000.00 
     แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 275,000.00 
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    ด้านการเศรษฐกิจ 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   7,787,460.00 
     แผนงานการเกษตร    1,038,744.00 
    ด้านการดำเนินงานอ่ืน 
     แผนงานงบกลาง     17,173,855.00 
       งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 46,300,000.00 
 

สำหรับรายละเอียดการมอบหมายงานต่าง ๆ  เป็นไปตามเอกสารร่างข้อบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยยาง ได้พิจารณา ขอบคุณครับ 
 

นายนิคม  วงษ์ชาลี ครับผมขอสอบถามท่านสมาชิกทุกท่านนะครับ ว่าเราจะพิจารณาพิจารณาร่าง 
ประธานสภาฯ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 ไปตามแผนงานเช่น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป เสร็จแล้วขอมติที่ประชุม หรือจะอภิปรายให้เสร็จทุกแผนงาน
แล้วขอมติที่ประชุมครั้งเดียว ผมขอปรึกษาท่านสมาชิกทุกท่าน เชิญท่านประสงค์  
เลื่อมใส หัวหน้าสำนักปลัด ครับ 

 

นายประสงค์  เลื่อมใส กราบเรียนท่านประธานสภาฯ , ท่านคณะผู้บริหาร , ท่าน สมาชิก อบต. ท่าน ผอ.กอง/ 
หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าส่วน และเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน ขออนุญาตนะครับเนื่องด้วยเอกสารมีจำนวนเยอะจะ

ทำให้ท่านสมาชิกดูเอกสารกับไปกับมา ผมขอเสนอให้ท่านสมาชิกดูรายละเอียดแต่ละ
แผนงานที่อภิปรายแต่ละแผนงาน หากท่านสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยในแผนงานก็สามารถ
ยกมืออภิปราย สอบถามได้ เพ่ือไม่เสียเวลา และเร็วขึ้น เพราะมีหลายแผนงาน ขอบคุณ
ครับ  

 

นายนิคม  วงษ์ชาลี ครับขอบคุณท่านหัวหน้าสำนักปลัด ครับผมขอสอบถามท่านสมาชิกทุกท่านนะครับ  
ประธานสภาฯ ว่าเราจะพิจารณาพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖6 ไปตามแผนงานเช่น แผนงานบริหารงานทั่วไป เสร็จแล้วขอมติที่ประชุม หรือจะ
อภิปรายให้เสร็จทุกแผนงานแล้วขอมติที่ประชุมครั้งเดียว เชิญเจ้าหน้าที่ ครับ 

 

นางสาวธัญณิชา  อาจจุฬา กราบเรียนท่านประธานสภาฯ , ท่านคณะผู้บริหาร , ท่าน สมาชิก อบต. ท่าน ผอ.กอง/ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หัวหน้าส่วน และเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน คะตามที่ท่านหัวหน้าสำนักปลัด ชี้แจงเพ่ือเป็น

แนวทางในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖6 โดยให้ท่านสมาชิกลงมติหากมีการอภิปรายแต่ละแผนงาน หากท่านสมาชิกท่าน
ใดมีข้อสงสัยแต่ละแผนงานสามารถยกมือเพ่ืออภิปราย หรือสอบถามแต่ละแผนงาน ให้
ท่านสมาชิกปรึกษาหารือกันนะคะ ขอบคุณคะ 

 

นายนิคม  วงษ์ชาลี ครับขอบคุณท่านจ้าหน้าที ่ครับผมขอสอบถามท่านสมาชิกทุกท่านนะครับ  
ประธานสภาฯ ว่าเราจะพิจารณาพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖6 ไปตามแผนงานเช่น แผนงานบริหารงานทั่วไป เสร็จแล้วขอมติที่ประชุม หรือจะ
อภิปรายให้เสร็จทุกแผนงานแล้วขอมติที่ประชุมครั้งเดียว ผมขอปรึกษาและสอบถาม
ท่านสมาชิกทุกท่าน เชิญท่านพะนอม  เลื่อมใส ส.อบต.หมู่ 7  ครับ 

/นายพะนอม...... 



-8- 
 
นายพะนอม  เลื่อมใส กราบเรียนท่านประธานสภาฯ , ท่านคณะผู้บริหาร , ท่าน สมาชิก อบต. ท่าน ผอ.กอง/ 
ส.อบต.หมู่ 7 หัวหน้าส่วน และเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน ในส่วนของการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 ผมขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยชี้แจงไปทีละแผนงาน
ให้ท่านสมาชิกทุกท่านดูเอกสารตามรายละเอียดของแต่ละแผนงานจะดีกว่าเพราะ
รายละเอียดเยอะมาก ขอบคุณครับ 

 

นายนิคม  วงษ์ชาลี ครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
ประธานสภาฯ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 ตามคำแถลงงบประมาณทั้งรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ

รายจ่ายจำนวนรวมทั้งสิ้น 46,300,000.00 บาท ครับตามที่ท่านนายกได้แถลง
รายละเอียดต่างๆ ให้กับท่านสมาชิก อบต. ได้รับทราบเราก็คงจะได้รู้ไปพร้อมกันตาม
ขั้นตอนในการประมาณการรายรับ-รายจ่าย ของแต่ละส่วนไปพร้อมกันตามที่นายกได้
อ่านคำแถลงไปนั้น คงเป็นที่ทราบกันนะครับๆ มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถามเกี่ยวกับ
งบประมาณรายจ่าย ครับผมขออนุญาตปรึกษาที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง ว่าเราจะพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖6 สำหรับการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ ให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่ง
ร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่   หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลง
มติก่อนที่สมาชิกสภาฯได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว  ครับเราจะเริ่มพิจารณาใน
ส่วนของแผนงานบริหารงานทั่วไปก่อนและต่อด้วย แผนงานการรักษาความสงบภายใน , 
แผนงานการศึกษา , แผนงานสาธารณสุข , แผนงานสังคมสงเคราะห์ , แผนงานเคหะ
และชุมชน , แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน , แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ , แผนงานการเกษตร, แผนงานงบกลาง และขอมติที่ประชุมครั้งเดียว หรือ
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกไหมครับๆ ตามท่ีผมได้ปรึกษาท่ีประชุม ส ภ า ฯ 
และได้เสนอให้สภาฯ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 วาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ โดยจะขอมติที่ประชุมสภาฯ ครั้งเดียว โดยเริ่ม
จากแผนงานบริหารงานทั่วไปก่อนและต่อด้วย แผนงานการรักษาความสงบภายใน , 
แผนงานการศึกษา , แผนงานสาธารณสุข , แผนงานสังคมสงเคราะห์ , แผนงานเคหะ
และชุมชน , แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน , แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ , แผนงานการเกษตร, แผนงานงบกลาง และขอมติที่ประชุมครั้งเดียว หรือ
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกไหมครับ หากไม่มีท่านสมาชิก อบต.เสนอเป็น
อย่างอ่ืนผมขอมติที่ประชุมสภาฯ ขอให้ท่านกรุณายกมือครับ 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 วาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ โดยการขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยยาง ครั้งเดียวเริ่มจากแผนงานบริหารงานทั่วไปก่อนและต่อด้วย 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน , แผนงานการศึกษา , แผนงานสาธารณสุข , 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ , แผนงานเคหะและชุมชน , แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน , แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ , แผนงานการเกษตร, 
แผนงานงบกลาง และขอมติที่ประชุมครั้งเดียว จำนวน 11 เสียง  งดออกเสียง 1 
เสียง 
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นายนิคม  วงษ์ชาลี ครับเชิญเจ้าหน้าที่ ครับ 
ประธานสภาฯ  
 

นางสาวธัญณิชา  อาจจุฬา กราบเรียนท่านประธานสภาฯ , ท่านคณะผู้บริหาร , ท่าน สมาชิก อบต. ท่าน ผอ.กอง/ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หัวหน้าส่วน และเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน คะสำหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ตำบลห้วยยาง สมัยสามัญ สมัยที่  3/2565 เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติ  เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ คะ
ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านดูรายละเอียดไปทีละแผนงาน หากท่านสมาชิกท่านใดสงสัยให้
สอบถามไปที่ละแผนงานนะคะ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วาระท่ีหนึ่ง ขั้นรับหลักการ เราจะเริ่มพิจารณาในส่วน
ของแผนงานบริหารงานทั่วไปก่อนและต่อด้วย แผนงานการรักษาความสงบภายใน , 
แผนงานการศึกษา , แผนงานสาธารณสุข , แผนงานสังคมสงเคราะห์ , แผนงานเคหะ
และชุมชน , แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน , แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ , แผนงานการเกษตร, แผนงานงบกลาง ให้ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน 
พิจารณาแผนงานบริหารงานทั่วไป รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป (สำนักปลัด) งบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,187,840.00 บาท แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป ตามเอกสารหน้า 20-57 มีรายละเอียดดังนี้ 
 

- งานบริหารทั่วไป  รวมตั้งไว้ 7,187,840.00 บาท  
งบบุคลากร   รวมตั้งไว้ 4,899,840.00  บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวมตั้งไว้ 1,879,920.00  บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวมตั้งไว้ 3,019,920.00  บาท 

- งบดำเนินงาน  รวมตั้งไว้ 2,208,000.00  บาท 
ค่าตอบแทน   รวมต้ังไว้ 236,000.00   บาท 
ค่าใช้สอย   รวมตั้งไว้ 1,200,000.00    บาท 
ค่าวัสดุ   รวมตั้งไว้ 390,000.00  บาท 
ค่าสาธารณูปโภค  รวมตั้งไว้ 382,000.00   บาท 

- งบลงทุน   รวมตั้งไว้ 70,000.00  บาท 
ค่าครุภัณฑ์   รวมตั้งไว้ 70,000.00  บาท 

- งบเงินอุดหนุน  รวมตั้งไว้ 10,000.00  บาท 
เงินอุดหนุน   รวมตั้งไว้ 10,000.00  บาท 

 

ตามเอกสารร่างข้อบัญญัติฯ หน้า 20-41 เชิญท่านประธานสภาฯ คะ 
 

นายนิคม  วงษ์ชาลี ครับมีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณ 
ประธานสภาฯ รายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 แผนงานบริหารงานทั่วไป ไหมครับ 

เชิญท่านสุพรรณ  จันทะนาม ส.อบต.หมู่ 12 ครับ 
 
 
 
 
 
 

/นายสุพรรณ...... 
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นายสุพรรณ  จันทะนาม กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร , ท่านสมาชิก อบต. , ท่านผอ.กอง/ 
เลขานุการสภาฯ หัวหน้าส่วน ทุกท่าน ผมนายสุพรรณ  จันทะนาม ส.อบต.หมู่ 12 ขอสอบถามตาม

เอกสารหน้า 21-22 ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/
เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน อัตรา 11,220 บาทต่อเดือน รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน อัตรา 9,180 บาทต่อเดือน สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 10 คน อัตราละ 7,200 บาทต่อเดือน และ
เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบล 1 คน อัตรา 7,200 บาทต่อเดือน ขออนุญาต
ให้เจ้าหน้าที่ลงรายละเอียดลึกกว่านี้  ขอบคุณครับ 
 

นายนิคม  วงษ์ชาลี ครับเชิญเจ้าหน้าที่ช่วยชี้แจง ครับ 
ประธานสภาฯ    

 

นางสาวธัญณิชา  อาจจุฬา กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร , ท่าน สมาชิก.อบต. , ท่านผอ.กอง/ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หัวหน้าส่วน ทุกท่าน  ตามเอกสารหน้า 21 -22 ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง

ประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน อัตรา 11,220 
บาทต่อเดือน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน อัตรา 9,180 บาทต่อ
เดือน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 10 คน อัตราละ 7,200 บาทต่อ
เดือน และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน อัตรา 7,200 บาทต่อเดือน 
ในส่วนของค่าตอบแทนรายละเอียดกรณีที่เลขนุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่
ไม่ใช่สมาชิก อบต. แต่เป็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล จึงลงรายลเอียดการจ่ายค่าตอบแทน ตามเอกสารดังกล่าว ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรามีสมาชิก อบต. เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล ท่านจะได้รับค่าตอบแทนของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเราตั้งไว้ใน
ภาพรวมไว้ ขอบคุณคะ 

     

นายนิคม  วงษ์ชาลี ครับขอบคุณท่านเจ้าหน้าที่ ช่วยชี้แจงนะครับหวังว่าท่านเลขานุการสภาองค์การบริหาร 
ประธานสภาฯ ส่วนตำบล ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน คงเข้าใจนะครับ ขอให้ท่านสมาชิก ดูรายงาน

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖6 แผนงานบริหารงานทั่วไป ตามเอกสารหน้า 20-41 นะครับ มีสมาชิก อบต.
ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมไหมครับสำหรับแผนงานบริหารงานทั่วไป (ส่วน
สำนักปลัด) หากไม่มีสมาชิก อบต.ท่านใดจะอภิปราย สอบถามต่อไป เป็นแผนงาน
วางแผนสถิติและวิชาการ เชิญเจ้าหน้าที ่ครับ 

 

นางสาวธัญณิชา  อาจจุฬา กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร , ท่าน สมาชิก อบต. , ท่านผอ.กอง/ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หัวหน้าส่วน ทุกท่าน คะขอให้ท่านสมาชิก อบต.พิจารณารายละเอียดประมาณการ

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6  แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 
469,320.00 บาท แยกเป็นแผนงานบริหารงานทั่วไป ตามเอกสารหน้า 42-45 มี
รายละเอียดดังนี้ 

/งานวางแผน...... 
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- งานวางแผนสถิติและวิชาการ ตั้งไว้ 469,320.00    บาท  

งบบุคลากร    ตั้งไว้ 379,320.00    บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  ตั้งไว้ 379,320.00    บาท 

- งบดำเนินงาน   ตั้งไว้ 90,000.00      บาท 
ค่าตอบแทน    ตั้งไว้ 25,000.00   บาท 
ค่าใช้สอย   รวมตั้งไว้ 65,000.00    บาท 

 

ตามเอกสารร่างข้อบัญญัติฯ หน้า 42-45 เชิญท่านประธานสภาฯ คะ 
 

นายนิคม  วงษ์ชาลี ครับมีท่านสมาชิก อบต.ท่านใดจะอภิปราย สอบถาม ไหมครับ เชิญท่านฉวี  โสดก 
ประธานสภาฯ   ส.อบต.หมู่ 1 ครับ 
 

นายฉวี  โสดก กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร , ท่าน สมาชิก อบต.ทุกท่านผมนายฉวี 
ส.อบต.หมู่ 1   โสดก ส.อบต.หมู่ 1 ขอสอบถามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

เป็นแผนงานใหม่ไหมครับ ขอบคุณครับ 
 

นายนิคม  วงษ์ชาลี ครับมีท่านหัวหน้าสำนักปลัด ครับ 
ประธานสภาฯ    
 

นายประสงค์  เลื่อมใส  ครับตามท่ีท่านสมาชิกได้สอบถามแผนงานบริหารงานทั่วไป         งานวางแผนสถิติและ 
หัวหน้าสำนักปลัด  วิชาการ การจัดทำงบประมาณเป็นรูปแบบใหม่  ซึ่งแผนงานนี้เพิ่มมาประมาณ 3 ปี เดิม 

ที่จะเป็นของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และได้แยกแผนงานออกมาอีก แต่ก็
ยังอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป    ซึ่งอยู่ในรูปแบบของการจัดทำงบประมาณ นะครับ  

 

นายนิคม  วงษ์ชาลี ครับมีท่านสมาชิก อบต.ท่านใดจะอภิปราย สอบถาม ไหมครับ สำหรับแผนงานบริหาร 
ประธานสภาฯ งานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ หากไม่มีสมาชิก อบต.ท่านใดจะอภิปราย 

สอบถามไหมครับ หากไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย สอบถาม ต่อไปเป็นแผนงาน
บริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง เชิญเจ้าหน้าที ่ครับ 

 

นางสาวธัญณิชา อาจจุฬา  เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร , ท่าน สมาชิก อบต.ทุกท่าน ให้ท่านสมาชิก  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.พิจารณารายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบประมาณ
รายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,785,371.00 บาท แยกเป็นแผนงานบริหารงานทั่วไป ตาม
เอกสารหน้า 46-52  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

- งานบริหารงานคลัง   ตั้งไว้ 2,785,371.00 บาท  
งบบุคลากร    ตั้งไว้ 2,079,371.00    บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  ตั้งไว้ 2,079,371.00 บาท 

- งบดำเนินงาน   ตั้งไว้ 688,000.00      บาท 
ค่าตอบแทน    ตั้งไว้ 293,000.00   บาท 
ค่าใช้สอย    ตั้งไว้ 325,000.00   บาท 
ค่าวัสดุ    ตั้งไว้ 70,000.00   บาท 
 

/งบลงทุน...... 
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- งบลงทุน    ตั้งไว้ 18,000.00   บาท 
ค่าครุภัณฑ์    ตั้งไว้ 18,000.00   บาท 

 

ตามเอกสารร่างข้อบัญญัติฯ หน้า 46-52 เชิญท่านประธานสภาฯ คะ 
 

นายนิคม  วงษ์ชาลี  ครับมีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย สอบถามเพ่ิมเติมในส่วนแผนงานบริหารงาน 
ประธานสภาฯ ทั่วไป งานบริหารงานคลัง ไหมครับ หากไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย สอบถาม ต่อไป

เป็นแผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  เชิญ
เจ้าหน้าที่ ครับ 

 

นางสาวธัญณิชา อาจจุฬา  เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร , ท่าน สมาชิก อบต.ทุกท่าน ให้ท่านสมาชิก  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.พิจารณารายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายใน งบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 357,760.00 บาท แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป ตามเอกสารหน้า 53-59 มีรายละเอียดดังนี้ 

 

- งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในตั้งไว้ 357,760.00  บาท  
งบบุคลากร    ตั้งไว้ 296,760.00       บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  ตั้งไว้ 296,760.00       บาท 

- งบดำเนินงาน   ตั้งไว้ 51,000.00      บาท 
ค่าตอบแทน    ตั้งไว้ 10,000.00   บาท 
ค่าใช้สอย    ตั้งไว้ 33,000.00   บาท 
ค่าวัสดุ    ตั้งไว้ 8,000.00   บาท 

- งบลงทุน    ตั้งไว้ 10,000.00   บาท 
ค่าครุภัณฑ์    ตั้งไว้ 10,000.00   บาท 

 

ตามเอกสารร่างข้อบัญญัติฯ หน้า 53-59 เชิญท่านประธานสภาฯ คะ 
 

นายนิคม  วงษ์ชาลี ครับมีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย สอบถาม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุม 
ประธานสภาฯ ภายในและการตรวจสอบภายใน ไหมครับ หากไม่มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย 

สอบถามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ต่อไป 
แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย เชิญเจ้าหน้าที่ 
ครับ 

 

นางสาวธัญณิชา อาจจุฬา  เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร , ท่าน สมาชิก อบต.ทุกท่าน ให้ท่านสมาชิก  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.พิจารณารายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 ขอให้สมาชิกทุกท่านดู แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
งาน ป้ อ งกั น แล ะบ รร เท าสาธารณ ภั ย  งบ ป ระมาณ รายจ่ า ย รวมทั้ งสิ้ น 
1,114,940.00 บาท แยกตามเอกสารหน้า 60-68     มีรายละเอียดดังนี้ 

  

- งานป้องกันและบรรเทาฯ ตั้งไว้ 1,114,940.00 บาท  
- งบบุคลากร   ตั้งไว้ 599,940.00   บาท 
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้ 599,940.00  บาท 

/เงนิเดือน...... 
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- เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้ 354,900.00  บาท 
- งบดำเนินงาน  ตั้งไว้ 476,000.00   บาท 
- ค่าตอบแทน   ตั้งไว้ 196,000.00   บาท 
- ค่าใช้สอย   ตั้งไว้ 280,000.00   บาท 
- งบลงทุน   ตั้งไว้ 19,000.00   บาท 

ค่าครุภัณฑ์   ตั้งไว้ 19,000.00   บาท 
- งบเงินอุดหนุน  ตั้งไว้  20,000.00    บาท 

เงินอุดหนุน   ตั้งไว้  20,000.00   บาท 
 

ตามเอกสารร่างข้อบัญญัติฯ หน้า 60-68 เชิญท่านประธานสภาฯ คะ 
 

นายนิคม  วงษ์ชาลี ครับมีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย สอบถาม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุม 
ประธานสภาฯ   ภายในและการตรวจสอบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เชิญท่านฉวี  

โสดก ส.อบต.หมู่ 1 ครับ 
 

นายฉวี  โสดก   กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร , ท่าน สมาชิก อบต.ทุกท่าน ผมนายฉวี  
ส.อบต.หมู่ 1 โสดก ส.อบต.หมู่ 1  ผมขอสอบถามตามเอกสาร หน้า 65 โครงการตั้งจุดบริการ

ประชาชนตามเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ จำนวน 40,000 บาท ผมอยากให้
เพ่ิมรายละเอียดว่ามีกี่จุดสถานที่หมู่ไหนบ้าง เพราะตามเอกสารไม่ได้ลงรายละเอียดจะ
บอกว่าได้แก่ ค่าเครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าใช้สอยต่างๆ และมีการกีฬาเข้ามาด้วย ขอ
สอบถามครับ 

 

นายนิคม  วงษ์ชาลี ครับเชิญท่านหัวหน้าสำนักปลัด ครับ 
ประธานสภาฯ    
 

นายประสงค์  เลื่อมใส  ครับตามท่ีท่านสมาชิกได้สอบถามโครงการตั้งจุดบริการประชาชนตามเทศกาลปีใหม่ 
หัวหน้าสำนักปลัด  และเทศกาลสงกรานต์    ที่ไม่ได้ลงรายละเอียดเนื่องจากเวลาจัดทำโครงการจะหารือกับ 

ทางคณะผู้บริหารด้วยนะครับว่าในปีนี้สมควรที่จะตั้งจำนวนกี่จุดและต้องดูงบประมาณ
ด้วยว่าจะเพียงพอไหมจะใช้งบประมาณเท่าไร ซึ่งเดิมเขาให้ตั้งในจุดที่เป็นถนนสายหลัก 
หรือถนนสายรองเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าช่วงเทศกาลประชาชนที่สัญจรไปมา ซึ่งเรา
มองเห็นว่าถนนจุดโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง มีรถสัญจรไปมามาก ส่วนที่บ้านด่าน
ช้างเราก็ตั้งเช่นเดียวกันแต่ด้วยจุดนี้จะซ้ำซ้อนกันกับเทศบาลหนองบัวสะอาด จะทำให้
เสียงบประมาณโดยเปล่าเพราะว่าทางฝ่ายปกครองก็ได้ตั้งเช่นเดียวกัน จึงให้ความสำคัญ
ตรงจุดที่พ่ีน้องประชาชนใช้สัญจรไป-มา เป็นส่วนใหญ่ ส่วนที่ระบุค่าเครื่องเสียง ค่า
เต็นท์ นั้นเป็นคำชี้แจงรายละเอียดงบประมาณนะครับ ซึ่งใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 เป็นข้อระเบียบนะครับ 
ขอบคุณครับ 

 

นายนิคม  วงษ์ชาลี ครับขอบคุณท่านหัวหน้าสำนักปลัดครับ มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย สอบถาม  
ประธานสภาฯ   แผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ไหมครับ เชิญ 
    ท่านกิตติศักดิ์  สิงขรอาจ ส.อบต.หมู่ 9 ครับ 

/นายกิตติศักดิ.์..... 
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นายกิตติศักดิ์  สิงขรอาจ  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร , ท่านสมาชิก อบต.ผู้ทรงเกียรติ 
ส.อบต.หมู่ 9/รองประธานสภาฯ ทุกท่าน ตามเอกสาร หน้า 65 ผมมีเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับอาสาสมัครป้องกัน 

ภัยฝ่ายพลเรือนเพราะที่ผ่านท่านประธานสภาเรื่องชุดเครื่องแบบ เก่าและชำรุด ทาง
เจ้าหน้าที่ อปพร.ขอฝากเรื่องชุดเครื่องแบบ ผมจึงขอเสนอผ่านท่านนายกช่วยพิจารณา
ชุดเครื่องแบบ อปพร.ด้วยการจัดสรรงบประมาณ การฝึกอบรมทบทวนต่างๆ ผมจึงขอ
เสนอเพ่ือพิจารณา ขอบคุณครับท่านประธานฯ 

 

นายนิคม  วงษ์ชาลี ครับขอบคุณท่านหัวหน้าสำนักปลัด และท่านกิตติศักดิ์  สิงขรอาจ ครับ มีท่านสมาชิก  
ประธานสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย สอบถาม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและการ

ตรวจสอบภายใน ไหมครับ หากไม่มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายแล้วต่อไปเป็น
แผนงานการศึกษา    เชิญเจ้าหน้าที่ ครับ 

 

นางสาวธัญณิชา อาจจุฬา  เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร , ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ให้ท่านสมาชิก  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.พิจารณารายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 ขอให้สมาชิกทุกท่านดู แผนงานการศึกษาฯ งบประมาณการ
รายจ่ายทั้งสิ้น 5,953,690.00 บาท แยกตามเอกสารร่างข้อบัญญัติฯ หน้า 69-
76 มีรายละเอียดดังนี้ 

 

- งานบริหารงานทั่วไปฯ รวมตั้งไว้  1,461,980.00  บาท  
งบบุคลากร   รวมตั้งไว้  1,210,980.00 บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวมตั้งไว้  1,210,980.00 บาท 
เงินเดือนพนักงาน  รวมตั้งไว้  928,980.00  บาท 

- งบดำเนินงาน  รวมตั้งไว้  251,000.00  บาท 
ค่าตอบแทน   รวมตั้งไว้  81,000.00  บาท 
ค่าใช้สอย   รวมตั้งไว้  150,000.00  บาท 
ค่าวัสดุ   รวมตั้งไว้  20,000.00   บาท 
 

ตามเอกสารร่างข้อบัญญัติฯ หน้า 69-76  
 

- งานระดับก่อนวัยเรียนและฯ รวมตั้งไว้  4,491,710.00 บาท 
งบบุคลากร   รวมตั้งไว้     741,360.00 บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวมตั้งไว้     741,360.00 บาท 
เงินเดือนพนักงาน  รวมตั้งไว้     292,440.00 บาท 

- งบดำเนินงาน  รวมตั้งไว้  1,683,950.00  บาท 
ค่าตอบแทน   รวมตั้งไว้       25,000.00 บาท 
ค่าใช้สอย   รวมตั้งไว้     555,370.00 บาท 
ค่าวัสดุ   รวมตั้งไว้   1,073,580.00 บาท 
ค่าสาธารณูปโภค  รวมตั้งไว้   30,000.00  บาท 

- งบเงินอุดหนุน  รวมตั้งไว้   2,066,400.00 บาท 
เงินอุดหนุน   รวมตั้งไว้   2,066,400.00 บาท 
       

ตามเอกสารร่างข้อบัญญัติฯ หน้า 76-88 เชิญท่านประธานสภาฯ คะ 
/นายนิคม...... 
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นายนิคม  วงษ์ชาลี  ครับมีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย สอบถามเพ่ิมเติมในส่วนแผนงานการศึกษา 
ประธานสภาฯ   ไหมครับ เชิญท่านสุข  ราชตั้งใจ ส.อบต.หมู่ 5 ครับ 
 

นายสุข  ราชตั้งใจ  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร , ท่าน สมาชิก อบต.ทุกท่าน  
ส.อบต. หมู่ 5 ผมนายสุข  ราชตั้งใจ ส.อบต.หมู่ 5 ผมขอสอบถาม ตามเอกสาร หน้า 82 โครงการ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหารกลางวัน) เพ่ือจ่ายทั้งหมด 6 
โรงเรียน ซึ่งแต่ละโรงเรียนค่าอาหารลดลงยกเว้นโรงเรียนบ้านด่านช้าง จะเพ่ิมขึ้นด้วย
สาเหตุใดหรืออาจจะเป็นเพราะจำนวนนักเรียนเพิ่มข้ึน เจ้าหน้าที่ช่วยชี้แจงด้วยนะครับ  

    ขอบคุณครับ 
 

นายนิคม  วงษ์ชาลี  ครับเชิญท่านพะนอม  เลื่อมใส ส.อบต.หมู่ 7 ครับ 
ประธานสภาฯ    

 

นายพะนอม  เลื่อมใส  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร , ท่านสมาชิก อบต.ผู้ทรงเกียรติ  
ส.อบต.หมู่ 7   ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ เรื่องโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 

(ค่าอาหารกลางวัน) ก่อนที่เราจะรับหลักการให้ศึกษาข้อความหรือรายละเอียดที่ท่าน
สงสัยให้ท่านได้พูดคุยกันก่อนถึงรับหลักการ ขอบคุณครับ 
 

นายนิคม  วงษ์ชาลี  ครับเชิญจ้าหน้าที่ช่วยชี้แจงในส่วนแผนงานการศึกษา ครับ 
ประธานสภาฯ    

 

นางสาวสุเนตร  ดีสวน  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร , ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน  
นักวิชาการศึกษา สำหรับโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ตามที่

ท่านสมาชิกได้สอบถามนั้น จะขึ้นอยู่กับจำนวนของนักเรียนแต่ละโรงเรียนนะคะ เพราะ
ทางโรงเรียนจะเป็นผู้ รายงานจำนวนเด็กนักเรียนในแต่ละปีมาให้ เราๆ ก็ได้รับ
งบประมาณจัดสรรตามยอดนั้นๆ ขอชี้แจงให้ท่านสมาชิกทราบ ขอบคุณคะ 

 

นายนิคม  วงษ์ชาลี  ครับเชิญจ้าหน้าที่ช่วยชี้แจงในส่วนแผนงานการศึกษา ครับ 
ประธานสภาฯ    
 

นางสาวธัญณิชา อาจจุฬา  เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร , ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คะขอชี้แจงรายละเอียดเพิ่มในส่วนของเงินค่าอาหารกลางวัน ตั้งจากจำนวนเด็กนักเรียน

ที่ทางโรงเรียนส่งมาแล้วบวกเพ่ิมไปอีกโรงเรียนละ 3 คน เพราะในรายละเอียดไม่ได้ระบุ
จำนวนกี่คนเพราะอาจจะมีเด็กนักเรียนที่ย้ายเข้า ย้ายออก เราจ้างในอัตราคนละ 21 
บาท จึงเป็นสาเหตุทำให้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เท่ากัน ขอบคุณคะ 

 

นายนิคม  วงษ์ชาลี  ครับมีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย สอบถามเพ่ิมเติมในส่วนแผนงานการศึกษา 
ประธานสภาฯ ไหมครับหากไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย สอบถามแผนงานการศึกษา แล้วต่อไปเป็น

แผนงานสาธารณสุข เชิญเจ้าหน้าที่ ครับ 
 

นางสาวธัญณิชา อาจจุฬา  เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร , ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ให้ท่านสมาชิก  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.พิจารณารายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 ขอให้สมาชิกทุกท่านดู แผนงานสาธารณสุข  งานบริการ 
 

/สาธารณสุข...... 
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สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 540,000.00 
บาท แยกตามเอกสารหน้า 89-100     มีรายละเอียดดังนี้ 

  

- งานบริการสาธารณสุขฯ ตั้งไว้ 540,000.00   บาท  
งบดำเนินงาน  ตั้งไว้ 300,000.00   บาท 

- ค่าตอบแทน   ตั้งไว้ 120,000.00  บาท 
- ค่าใช้สอย   ตั้งไว้ 100,000.00   บาท 

ค่าวัสดุ   ตั้งไว้ 80,000.00   บาท 
- งบเงินอุดหนุน  ตั้งไว้  240,000.00    บาท 

เงินอุดหนุน   ตั้งไว้  240,000.00    บาท 
 

ตามเอกสารร่างข้อบัญญัติฯ หน้า 89-100 
 

นายนิคม  วงษ์ชาลี  ครับมีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย สอบถามเพ่ิมเติมในส่วนแผนงานสาธารณสุข 
ประธานสภาฯ งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน ไหมครับท่านธงชัย  ทับไมตรี ส.อบต.หมู่ 

3 ครับ 
 

นายธงชัย  ทับไมตรี  ครับผมนายธงชัย  ทับไมตรี ส.อบต.หมู่ 3 ขอสอบถามเพ่ิมเติมในส่วนแผนงาน 
ส.อบต.หมู่ 3 สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  ไม่ทราบว่าส่วนไหนเป็น

ผู้รับผิดชอบ เรื่องรถฉุกเฉินตำบลห้วยยาง ซึ่งผมเคยปรึกษากับทางคณะผู้บริหาร ผม
อยากให้เอาเข้ามาตั้งไว้ในงบประมาณ ซึ่งผมไม่เห็นตั้งงบประมาณไว้นะครับ ตามที่เรา
ได้ไปศึกษาดูงานสมาชิกทุกท่านเห็นว่ามีความจำเป็นๆ การช่วยชีวิตคน หากเราจะจ้าง
สามารถจ้างได้ไหมครับ ขอบคุณครับ  

 

นายนิคม  วงษ์ชาลี  ครับตามท่ีท่านธงชัย  ทับไมตรี ส.อบต.หมู่ 3 ได้สอบถามในแผนงานสาธารณสุข 
ประธานสภาฯ งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน ไม่ทราบว่าส่วนไหนรับผิดชอบ  และเรื่อง

รถฉุกเฉินตำบลห้วยยาง หากเราจะจ้างสามารถจ้างได้ไหม เชิญท่านหัวหน้าสำนักปลัด
ครับ 

 

นายประสงค์  เลื่อมใส กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร , ท่าน ส.อบต. ท่าน ผอ.กองทุกท่าน ใน 
หัวหน้าสำนักปลัด ส่วนของแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน ส่วนที่

รับผิดชอบ คือ สำนักปลัด เรื่องรถฉุกเฉินทางการแพทย์ ผมได้ชี้แจงครั้งหนึ่งว่าปัญหามี
เยอะ แต่ก็ทราบว่าเป็นความหวังดีของท่านสมาชิกที่ต้องการให้มี หากเราจะทำต้องใช้
งบประมาณเยอะ เช่น บุคลากร ที่จะต้องอยู่ประจำรถฉุกเฉิ น ซึ่งเราจะต้องจ่าย
ค่ าใช้ จ่ าย  , รถยนต์  ก็ ใช้ งบประมาณ เราซึ่ ง ไม่ ต่ ำกว่ าปี ละ 600 ,00 .00  – 
700,000.00 บาท เพราะจะต้องมีอุปกรณ์ภายในรถฉุกเฉิน เช่น เครื่องช่วยหายใจ 
เครื่องสำหรับปฐมพยาบาลเบื้องต้น และปัญหาที่จะตามมาอีก เช่น การรับผู้ป่วย 
ภายในตำบลห้วยยาง เราเดิมทีจะเป็นรถฉุกเฉินของชาวบ้านหนองหญ้าปล้อง พอไปถึง
โรงพยาบาลการเบิกจ่ายงบประมาณจะช้า และไม่ได้ตามผู้ป่วย ซึ่งผู้ดำเนินการเคยเล่า
ให้ฟังว่า ค่าใช้จ่ายไม่เข้า อบต.ห้วยยาง ซึ่งเป็นงานเราแต่เราไม่สามารถที่จะดำเนินการ
เองได้ เพราะคนที่จะทำเป็นเอกชน จึงเป็นเหตุผลหากเราจะจ้างเราก็สามารถจ้างได้แต่
ท่านจะต้องมองนะครับว่าภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นกับ อบต.ห้วยยาง เราจะสวนทาง 

/กับการพัฒนา...... 
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กับการพัฒนาด้านงบลงทุน ซึ่ง อบต.ห้วยยาง จะต้องรับผิดชอบ เรื่อง การจัดหารถ ,
บุคลากร และเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น เช่นเดียวกับรถบรรทุกน้ำ
เอนกประสงค์ ซึ่งจะต้องจัดหาบุคลากรประจำรถด้วย ขอชี้แจงเบื้องต้นนะครับ ส่วน
ท่านคณะผู้บริหาร และท่านสมาชิก จะเห็นเป็นอย่างไรนั้นก็เป็นอีกเรื่อง ขอบคุณครับ 

 

นายนิคม  วงษ์ชาลี  ครับเชิญท่านธงชัย  ทับไมตรี ส.อบต.หมู่ 3 ครับ 
ประธานสภาฯ  
 

นายธงชัย  ทับไมตรี  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร , ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ผมนาย  
ส.อบต.หมู่ 3 ธงชัย ทับไมตรี ส.อบต.หมู่ 3 ตามที่หัวหน้าสำนักปลัด ได้ชี้แจง เรื่องรถฉุกเฉินตำบล

ห้วยยาง ผมเคยได้ยินตั้งแต่สมัยก่อน และผมได้พูดเรื่องรถดับเพลิง ท่านก็ได้อธิบาย
อย่างนี้ด้วยงบประมาณน้อยต้องมีงบผูกพันในการจ้างพนักงานแต่เราก็มีได้รถดับเพลิงได้ 
อย่างรถฉุกเฉินทำไมเราจะมีไม่ได้หากเราบรรจุไว้ในแผน หากปีนี้งบประมาณไม่เพียงพอ
ก็เอาไว้งบประมาณต่อๆ ไปจะทำได้ไหมครับ ผมขอฝากเจ้าหน้าที่ ขอบคุณครับ 

 

นายนิคม  วงษ์ชาลี  ครบัตามท่ีหัวหน้าสำนักปลัดได้ชี้แจงท่านสมาชิกคงเข้าใจนะครับ  และขอบคุณท่าน 
ประธานสภาฯ ธงชัย  ทับไมตรี ส.อบต.หมู่ 3 นะครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย สอบถามเพ่ิมเติมใน

ส่วนแผนงานสาธารณสุขงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน ไหมครับหากไม่
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย สอบถามแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ เชิญเจ้าหน้าที่ ครับ 

 

นางสาวธัญณิชา อาจจุฬา  เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร , ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ให้ท่านสมาชิก  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.พิจารณารายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปี

ประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 ขอให้
สมาชิกทุกท่านดู  แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
งบประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,136,020.00 บาท แยกตามเอกสารร่าง
ข้อบัญญัติฯ หน้า 101-108 เป็นดังนี้  

 

- งานสวัสดิการสังคมฯ  รวมตั้งไว้  1,136,020.00 บาท  
งบบุคลากร   รวมตั้งไว้  766,020.00  บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวมตั้งไว้  766,020.00  บาท 
งบดำเนินงาน  รวมตั้งไว้  370,000.00  บาท 
ค่าตอบแทน   รวมตั้งไว้  80,000.00  บาท 
ค่าใช้สอย   รวมตั้งไว้  275,000.00  บาท 
ค่าวัสดุ   รวมตั้งไว้  15,000.00  บาท 
 

ตามเอกสารร่างข้อบัญญัติฯ หน้า 101-108 เชิญท่านประธานสภาฯ คะ 
 

นายนิคม  วงษ์ชาลี  ครับมีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย สอบถามในส่วนแผนงานสงคมสังเคราะห์ 
ประธานสภาฯ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ไหมครับ หากไม่มีท่านสมาชิกท่านใดจะ

อภิปราย สอบถามแล้วต่อไป แผนงานเคหะและชุมชน เชิญเจ้าหน้าที่ ครับ 
 
 

/นางสาวธัญณิชา...... 
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นางสาวธัญณิชา อาจจุฬา  เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร , ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ให้ท่านสมาชิก  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.พิจารณารายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปี

ประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 ขอให้สมาชิกทุกท่าน 
แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและประปา งบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 
200,000.00 บาท แยกตามเอกสารร่างข้อบัญญัติฯ หน้า 109-110 เป็นดังนี้  

 

- งานไฟฟ้าและประปา รวมตั้งไว้  200,000.00   บาท  
งบดำเนินงาน  รวมตั้งไว้  100,000.00  บาท 
ค่าใช้สอย   รวมตั้งไว้  50,000.00  บาท 
ค่าวัสดุ   รวมตั้งไว้  50,000.00   บาท 
งบเงินอุดหนุน  รวมตั้งไว้  100,000.00  บาท 
เงินอุดหนุน   รวมตั้งไว้  100,000.00  บาท 
 

ตามเอกสารร่างข้อบัญญัติฯ หน้า 109-110 เชิญท่านประธานสภาฯ คะ 
 

นายนิคม  วงษ์ชาลี  ครับมีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย สอบถามเพ่ิมเติมไหมครับ หากไม่มีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ อภิปราย สอบถามแผนงานเคหะและชุมชนแล้ว ต่อไปเป็นแผนงานสร้างความเข็มแข็ง

ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน ครับเชิญเจ้าหน้าที่ ครับ 
 

นางสาวธัญณิชา อาจจุฬา  เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร , ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ให้ท่านสมาชิก  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.พิจารณารายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปี

ประมาณงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 ขอให้สมาชิกทุกท่านดู แผนงานสร้างความเข็มแข็ง
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน   งบประมาณรายจ่ายรวม
ทั้งสิ้น 280,000.00 บาท แยกตามเอกสารร่างข้อบัญญัติฯ หน้า 111-112 เป็น
ดังนี้        

- งานส่งเสริมและสนับสนุนฯ รวมตั้งไว้  280,000.00  บาท  
งบดำเนินงาน  รวมตั้งไว้  280,000.00  บาท 
ค่าใช้สอย   รวมตั้งไว้  280,000.00  บาท 
ตามเอกสารร่างข้อบัญญัติฯ หน้า 111-112 เชิญท่านประธานสภาฯ คะ 

 

นายนิคม  วงษ์ชาลี  ครับมีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย สอบถามเพ่ิมเติมในส่วนแผนงานสร้างความเข็ม 
ประธานสภาฯ แข็งชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน ไหมครับหากไม่มีสมาชิกท่าน

ใดจะอภิปราย สอบถามแผนงานสร้างความเข็ม งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็ง
ชุมชน แล้วต่อไปเป็นแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ เชิญเจ้าหน้าที่ 
ครับ 
 

นางสาวธัญณิชา อาจจุฬา  เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร , ท่าน สมาชิก อบต.ทุกท่าน ให้ท่านสมาชิก  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.พิจารณารายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปี

ประมาณเรียนและประถมศึกษา      รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 ขอให้สมาชิกทุกท่านดู แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งบประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น 275,000.00 
บาท แยกตามเอกสารร่างข้อบัญญัติฯ หน้า 113-115 เป็นดังนี้  

/งานกีฬา...... 
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- งานกีฬาและนันทนาการ รวมตั้งไว้  170,000.00   บาท  
งบดำเนินงาน  รวมตั้งไว้  170,000.00   บาท 
ค่าใช้สอย   รวมตั้งไว้  120,000.00  บาท 
ค่าวัสดุ   รวมตั้งไว้  50,000.00  บาท 

- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมตั้งไว้  105,000.00   บาท  
งบดำเนินงาน  รวมตั้งไว้  105,000.00   บาท 
ค่าใช้สอย   รวมตั้งไว้  105,000.00  บาท 
 

ตามเอกสารร่างข้อบัญญัติฯ หน้า 113-115 เชิญท่านประธานสภาฯ คะ 
 

นายนิคม  วงษ์ชาลี  ครับมีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย สอบถามเพ่ิมเติมไหมครับ หากไม่มีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ อภิปราย สอบถามแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการแล้ว ต่อไปเป็น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธานะครับเชิญเจ้าหน้าที่ ครับ 
 

นางสาวธัญณิชา อาจจุฬา  เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร , ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ให้ท่านสมาชิก  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.พิจารณารายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปี

ประมาณงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 ขอให้สมาชิกทุกท่านดู แผนงานอุตสาหกรรม และ
การโยธา  งบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,787,460.00 บาท แยกตามเอกสาร
ร่างข้อบัญญัติฯ หน้า 116-132 เป็นดังนี้        

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับฯ รวมตั้งไว้  1,339,460.00  บาท  
งบบุคลากร   รวมตั้งไว้  1,073,700.00  บาท 
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)  รวมตั้งไว้  1,100,460.00 บาท 
เงินเดือนข้าราชการ  รวมตั้งไว้  1,100,460.00 บาท 
งบดำเนินงาน  รวมตั้งไว้  239,000.00  บาท 
ค่าตอบแทน   รวมตั้งไว้  124,000.00  บาท 
ค่าใช้สอย   รวมตั้งไว้  75,000.00   บาท 
ค่าวัสดุ   รวมตั้งไว้  40,000.00   บาท 
งานก่อสร้าง   รวมตั้งไว้  6,448,000.00 บาท 
งบดำเนินงาน  รวมตัง้ไว้  350,000.00  บาท 
ค่าใช้สอย   รวมตั้งไว้  250,000.00  บาท 
ค่าวัสดุ   รวมตั้งไว้  100,000.00  บาท 
งบลงทุน   รวมตั้งไว้  6,098,000.00 บาท 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวมตั้งไว้  6,098,000.00 บาท 

       

ตามเอกสารร่างข้อบัญญัติฯ หน้า 116-132 เชิญท่านประธานสภาฯ คะ 
 

นายนิคม  วงษ์ชาลี  ครับมีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย สอบถามเพ่ิมเติมไหมครับ เชิญท่านธงชัย ทับไมตรี 
ประธานสภาฯ ส.อบต.หมู่ 3 ครับ 
 

นายธงชัย ทับไมตรี  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร , ท่าน สมาชิก อบต.ทุกท่าน  
ส.อบต.หมู่ 3 ผมขอสอบถามครับว่าการกระจายงบประมาณไม่เท่าเทียมกันบางหมู่บ้านได้งบมากบาง

หมู่บ้านได้งบน้อย สำหรับบ้านห้วยยาง รู้สึกได้งบประมาณน้อยกว่าบ้านอื่น ส่วนการ 
 

/ออกสำรวจ...... 
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ออกสำรวจงานทางกงช่างเป็นผู้ประเมินราคาให้ ซึ่งราไม่ทราบว่าเป็นงบประมาณเท่าไร 
เวลางานโครงการออกมาเราได้งบประมาณน้อย ผมจึงขอสอบถามท่านคณะผู้บริหาร 
ขอบคุณครับ  

 

นายนิคม  วงษ์ชาลี  ครับ เชิญท่านหัวหน้าสำนักปลัด ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายประสงค์  เลื่อมใส เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร , ท่าน ส.อบต.ทุกท่าน ในส่วนของแผนงาน 
หัวหน้าสำนักปลัด อุตสาหกรรมและการโยธา  ส่วนของบ้านห้วยยาง หมู่ 3 ท่านบอกว่างบประมาณไม่

เท่ากันเนื่องจากการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณครั้งนี้เราเรียงลำดับจากแผนพัฒนาฯ 
ห้ าปี ใน เบื้ องต้นตามที่ท่ านคณะกรรมการแผนฯ ให้ความเห็นชอบมาภายใน
ปีงบประมาณนี้คือประเด็นที่หนึ่งทำให้ท่านได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 2  
โครงการ ซึ่งผมไม่ทราบว่าช่างได้คุยกับท่านสมาชิกหรือผู้นำ หรือเปล่า ขอชี้แจงเบื้องต้น
นะครับ 

 

นายนิคม  วงษ์ชาลี  ครับ เชิญท่านสุข  ราชตั้งใจ ส,อบต.หมู่ 5 ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายสุข  ราชตั้งใจ  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร , ท่าน ส.อบต.ทุกท่าน  
ส.อบต.หมู่ 5   ผมนายสุข  ราชตั้งใจ ส.อบต.หมู่ 5 ขอสอบถามเรื่องงบประมาณของแต่ละหมู่ ตามท่ี 
    ท่านสมาชิกท่านธงชัย  ทับไมตรี ส.อบต.หมู่ 3 ได้สอบถามไปเกินกันเยอะจริงๆเมื่อก่อน 

เราทำมานั้นงบประมาณแต่ละหมู่บ้านจะเกินกันไม่มาก  แต่พอปีนี้อย่างขอบ้านห้วยยาง 
หมู่ 3 ได้งบประมาณ 180,000 บาท  แต่บางหมู่บ้านได้งบประมาณ 500,000 บาท 
และขอสอบถามท่านหัวหน้าสำนักปลัด และท่านปลัด เรื่องโครงการบ้านห้วยคร้อ หมู่ 5 
หากต้องการเปลี่ยนโครงการสามารถเปลี่ยนได้ไหมครับ ขอบคุณครับ 

 

นายนิคม  วงษ์ชาลี  ครับ เชิญท่านหัวหน้าสำนักปลัด ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายประสงค์  เลื่อมใส เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร , ท่าน ส.อบต.ทุกท่าน ในส่วนของแผนงาน 
หัวหน้าสำนักปลัด  อุตสาหกรรมและการโยธา    ส่วนของโครงการ   บ้านห้วยคร้อ หมู่ 5 ไม่สามารถเปลี่ยน 

แปลงได้นะครับ ขอบคุณครับ 
 

นายนิคม  วงษ์ชาลี  ครับขอบคุณท่านหัวหน้าสำนักปลัด ที่ช่วยชี้แจงครับ มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย  
ประธานสภาฯ สอบถามเพ่ิมเติมไหมครับ หากไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย สอบถามแผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธาแล้วนะครับ ต่อไปเป็นแผนงานการเกษตร นะครับเชิญ
เจ้าหน้าที่ ครับ 

 

นางสาวธัญณิชา อาจจุฬา  เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร , ท่านสมาชิก.อบต.ทุกท่าน ให้ท่านสมาชิก  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.พิจารณารายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปี

ประมาณงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 ขอให้สมาชิกทุกท่านดู  แผนงานการเกษตร  
งบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,038,744.00 บาท แยกตามเอกสารร่าง
ข้อบัญญัติฯ หน้า 133-140 เป็นดังนี้  

/งานส่งเสริม...... 
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- งานส่งเสริมการเกษตร รวมตั้งไว้  868,744.00  บาท  
งบบุคลากร   รวมตั้งไว้  808,744.00  บาท 
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)  รวมตั้งไว้  808,744.00  บาท 
งบดำเนินงาน  รวมตั้งไว้  60,000.00   บาท 
ค่าตอบแทน   รวมตั้งไว้  20,000.00  บาท 
ค่าใช้สอย   รวมตั้งไว้  40,000.00  บาท 
ตามเอกสารร่างข้อบัญญัติฯ เอกสารหน้า 133-137 
 

- งานสิ่งแวดล้อมฯ  รวมตั้งไว้  170,000.00  บาท  
งบดำเนินงาน  รวมตั้งไว้  170,000.00  บาท 
ค่าใช้สอย   รวมตั้งไว้  170,000.00  บาท 
 

ตามเอกสารร่างข้อบัญญัติฯ เอกสารหน้า 137-140 เชิญท่านประธานสภาฯ คะ 
 

นายนิคม  วงษ์ชาลี  ครับ มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย สอบถามเพ่ิมเติมในส่วนแผนงานการเกษตร  
ประธานสภาฯ ไหมครับ เชิญท่านธงชัย  ทับไมตรี ส.อบต.หมู่ 3 ครับ 
 

นายธงชัย  ทับไมตรี  ครับผมนายธงชัย  ทับไมตรี ส.อบต.หมู่ 3 ขอสอบถามเพ่ิมเติมในส่วนแผนงาน 
ส.อบต.หมู่ 3 การเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ งบ

ดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอ่ืนๆ โครงการจัดการน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้
ดิน) จำนวน 30,000 บาท  ผมเห็นว่าไม่มีประโยชน์แต่ก็นำมาตั้งงบประมาณไว้ทุกปี 
ตามที่ผมได้สอบถามเหมือนตำน้ำพริกละลายแม่น้ำนะครับ ผมอยากให้คณะผู้บริหารดู
รายละเอียดตรงนี้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

 

นายนิคม  วงษ์ชาลี  ครับขอบคุณท่านธงชัย  ทับไมตรี ส.อบต.หมู่ 3 ได้สอบถามในแผนงานการเกษตร 
ประธานสภาฯ งานส่งเสริมการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ งบดำเนินงาน ค่าใช้

สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ 
โครงการจัดการน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) จำนวน 
30,000 บาท  เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงครับ 

 

นางอุทุมพร  ชาญชำนิ กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร , ท่าน ส.อบต. ท่าน ผอ.กอง/ส่วน    
ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร ทุกท่าน ในส่วนของแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ โครงการจัดการน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) จำนวน 30,000 บาท ขอชี้แจงนะคะจริงแล้วโครงการนี้
เป็นประโยชน์มากเพียงแต่ว่าการบริหารจัดการอาจจะยังไม่ดีพอ ซึ่งที่ผ่านมาตามที่ทำ
มาจะเกี่ยวเนื่องกับการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ซึ่งเราไม่สามารถจัดอบรมได้ ซึ่งจริง
แล้วเป็นความร่วมมือของประชาชนในหมู่บ้าน ซึ่งจากที่อ่ืนเขาทำเขาจะให้ชาวบ้านลง
มือทำเองส่วน อบต.เราจะสนับสนุนเรื่องพัสดุ เช่น เทศบาลหนองบัวสะอาด เขาจะให้
ชาวบ้านทำเองส่วนจะทำในครัวเรือนไหนเขาก็ทำเอง จะช่วยได้หลายเรื่อง เช่น แหล่ง
เพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ช่วยในการเก็บความชื้นลงใต้ผิวดินก็ช่วยได้นะคะ ซึ่งเรามองว่า 

/บ้านเรา...... 
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บ้านเราก็ทำการเกษตร ปลูกต้นไม้ ปลูกพืช ผักสวนครัว หรือ ไม้ผลที่อยู่ตามบ้านเรือน 
คิดว่ามีประโยชน์มากแต่เราอาจจะยังไม่เข้าใจหลักการ หรือการบริหารจัดการเรายังไม่ดี
พอ จึงนำเข้าสู้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ช่วง
นี้การแพร่ระบายโรคโควิด -19   ควบคุมได้แล้วก็จะจัดอบรมให้ความรู้ให้เข้าใจย่างที่ไป 
ประชุมที่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ไปพร้อมท่านรองนายก ทั้ง 2 ท่าน เรา
สามารถนำมาทำได้หลายอย่าง เช่น การบริหารจัดการน้ำโดยสามารถจัดการน้ำตาม
บริบทชุมชน และสามารถหาน้ำใต้ดินโดยใช้หลักธรณีวิทยา หากเราจะตัดออกไปก็
เสียดายเพราะว่าเราสามารถจะทำได้หลายอย่างทำให้รู้ว่าน้ำใต้ดินบริเวณไหนมีมากน้อย 
น้ำเค็มหรือไม่เค็ม สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ซึ่งบ้านเราทำการเกษตรส่วนใหญ่ จึง
อยากคงไว้เพ่ือทำแผนต่อไปงบประมาณก็จะสูง แต่ที่เราทำระดับครัวเรือนเป็นระบบปิด
หากเราทำได้จริงๆ ก็จะมีประโยชน์มากนะ ขอบคุณคะ  

 

นายนิคม  วงษ์ชาลี  ครับ ท่านธงชัย  ทับไมตรี ส.อบต.หมู่ 3 คงเข้าใจนะครับ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบ  
ประธานสภาฯ ถามไหมครับ เชิญท่านธงชัย  ทับไมตรี ส.อบต.หมู่ 3 ครับ 
 

นายธงชัย  ทับไมตรี  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ครับ 
ส.อบต.หมู่ 3 ครับผมนายธงชัย  ทับไมตรี ส.อบต.หมู่ 3 ตามที่ผมได้สอบถามเพ่ิมเติมในส่วนแผนงาน

การเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ งบ
ดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอ่ืนๆ โครงการจัดการน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้
ดิน) อย่างไรผมรับหลักการอยู่แล้วครับ ที่สอบถามไปตามโครงการดูแล้วส่วนใหญ่เป็น
ทฤษฎี แต่ภาคปฏิบัติจริงๆ ไม่ได้ตามที่ผมดูถึงผมจะไม่ได้ไปศึกษาที่อ่ืน แต่ผมดูที่บ้าน
ห้วยยาง เช่น ล้อรถยนต์ ที่นำมาใช้เป็นขยะนะครับ ก่อให้เกิดปัญหาน้ำขังในล้อรถยนต์
จะเป็นแหล่งเพราะพันธุ์ยุงไม่ใช่กำจัดยุงลาย จึงขอฝากเจ้าหน้าที่ครับ  ขอบคุณครับ 

 

นายนิคม  วงษ์ชาลี  ครับ ท่านธงชัย  ทับไมตรี ส.อบต.หมู่ 3 คงเข้าใจนะครับ  มีท่านสมาชิกท่านใดจะ  
ประธานสภาฯ อภิปราย สอบถามเพ่ิมเติมในส่วนแผนงานการเกษตร ไหมครับ ถ้าไม่มีท่านสมาชิก 

อบต.ท่านใดจะอภิปราย สอบถาม      ผมจะผ่านไปแผนงานงบกลาง เชิญเจ้าหน้าที่ครับ 
 

นางสาวธัญณิชา อาจจุฬา  เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร , ท่านสมาชิก.อบต.ทุกท่าน ให้ท่านสมาชิก  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.พิจารณารายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปี

ประมาณงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6  ขอให้สมาชิกทุกท่านดู  แผนงานงบกลาง  
งบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 17,173,855.00 บาท แยกตามเอกสารร่าง
ข้อบัญญัติฯ หน้า 141-145 เป็นดังนี้  

- งบกลาง   รวมตั้งไว้  17,173,855.00 บาท  
งบกลาง   รวมตั้งไว้  17,173,855.00 บาท 
เงินสมทบกองทุนประกันฯ จำนวน   99,855.00  บาท 
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน   4,000.00  บาท 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  จำนวน   13,000.000.00 บาท 
เบี้ยยังชีพคนพิการ  จำนวน   3,000,000.00 บาท 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  จำนวน   8,000.00  บาท 
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สำรองจ่าย   จำนวน    400,000.00  บาท 
รายจ่ายตามข้อผูกพัน  จำนวน    20,000.00  บาท 
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จฯ (กบท.)   จำนวน    430,000.00 บาท 
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  จำนวน  140,000.00 บาท 
 

        ตามเอกสารร่างข้อบัญญัติฯ หน้า 141-145 เชิญทา่นประธานสภาฯ คะ 
 

นายนิคม  วงษ์ชาลี  ครับมีสมาชิก อบต.ท่าน ใดจะอภิปราย สอบถามเพ่ิมเติมในส่วนแผนงานงบกลาง  
ประธานสภาฯ หรือไม่ครับ ถ้าหากไม่มีสมาชิก อบต.ท่านใดจะอภิปราย สอบถามเพ่ิมเติม ผมขอมติที่

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่องที่เสนอใหม่ การพิจารณาเห็นชอบ
รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 ใน
วาระท่ีหนึ่ง ขั้นรับหลักการ ขอความกรุณายกมือ ครับ 

 

มติที่ประชุม พิจารณาเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 จำนวน ๑1 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง  

 

นายนิคม  วงษ์ชาลี ครับท่านสมาชิกทุกท่านในการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ประธานสภาฯ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 วาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ สมาชิกสภาได้ลงมติรับหลักการ

เรียบร้อยแล้ว ต่อไปจะแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด 
๘   คณะกรรมการสภาท้องถิ่น ข้อ ๑๐๕ ภายใต้ข้อบังคับ ๑๐๓ และ ๑๐๔    สภา
ท้องถิ่นมีอำนาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น 
ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง   เสนอ 
ชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 เชิญท่านกิตติศักดิ์  สิงขรอาจ ส.อบต.หมู 9 ครับ 

 

นายกิตติศักดิ์  สิงขรอาจ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต. ท่าน ผอ.กอง/ 
ส.อบต.หมู่ 9/รองประธานสภาฯ หัวหน้าส่วน และเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน ผมนายกิตติศักดิ์  สิงขรอาจ ส.อบต.หมู่ 9  ผมขอ

เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 3 คน ขอบคุณครับ 

 

นายนิคม  วงษ์ชาลี ครับตามท่านกิตติศักดิ์  สิงขรอาจ ส.อบต.หมู่ 9 เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่าง 
ประธานสภาฯ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 3 คน  
 ผมขอผู้รับรองตามที่ท่านกิตติศักดิ์  สิงขรอาจ เสนอ ๒ ท่านครับ 

ผู้รับรองคนที่ ๑ นายสุรศักดิ์  นนตานอก ส.อบต.หมู่ 4  
ผู้รับรองคนที่ ๒ นายสุข  ราชตั้งใจ ส.อบต.หมู่ 5 
ครับมีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 ต่างจากนี้ไหมครับ หากไม่มีผมขอมติที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ว่าให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 จำนวน 3 คน ขอความกรุณา
ยกมือครับ  
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มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6  จำนวน 3 คน จำนวน ๑1  เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง  
 
 

นายสุพรรณ  จันทะนาม ครับญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการ ให้ประธานสภาฯ ส่งคณะกรรม 
ส.อบต.หมู่ 12/เลขานุการสภาฯ การแปรญัตติพิจารณาตามข้อ ๔๙ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้วจะต้อง

เสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และร่างที่แก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงาน และบันทึก
ความเห็น ยื่นต่อสภาท้องถิ่น ตามข้อ ๕๐ 

 

นายนิคม  วงษ์ชาลี ครับให้ท่านสมาชิกทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้เลยครับ เริ่มจากคนที่ ๑ , 
ประธานสภาฯ ๒ และ ๓ ตามลำดับ จนกว่าจะครบ 3 คน ครับ เชิญท่านประวัติ  จุ้มนารินทร์ ส.อบต.

หมู่ 2 ครับ 
 

นายประวัติ  จุ้มนารินทร์ ครับผมนายประวัติ  จุ้มนารินทร์ ส.อบต.หมู่ 2 ขอเสนอ นายฉวี  โสดก ส.อบต. 
ส.อบต.หมู่ 2 หมู่ 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๑ 
 

นายนิคม  วงษ์ชาลี ครับผมขอผู้รับรอง จำนวน ๒ คน 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองคนท่ี ๑ นายธงชัย  ทับไมตรี ส.อบต.หมู่ 3 
 ผู้รับรองคนที่ ๒ นายประเสริฐ  สาอุตม์ ส.อบต.หมู่ 8  ครับมีสมาชิกท่านใดจะเสนอ

ท่านอ่ืนอีกไหมครับ ถ้าไม่มีถือว่า นายฉวี  โสดก ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ฯ คนที่ 1 เชิญสมาชิก อบต.เสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๒ ครับ เชิญนายวิชิต  
ศึกษา ส.อบต.หมู่ 11 ครับ 

 

นายวิชิต  ศึกษา ครับผมนายวิชิต  ศึกษา ส.อบต.หมู่ 11 ขอเสนอท่าน พะนอม  เลื่อมใส ส.อบต.หมู่ 7  
ส.อบต.หมู่ 11 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๒ 
 

นายนิคม  วงษ์ชาลี ครับผมขอผู้รับรอง จำนวน ๒ คน 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองคนที ่๑ นายสุรศักดิ์  นนตานอก ส.อบต.หมู่ 4 
 ผู้รับรองคนที่ ๒ นายสุข ราชตั้งใจ ส.อบต.หมู่ 5 ครับมีท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกไหม

ครับ ถ้าไม่มีถือว่าท่านพะนอม  เลื่อมใส ส.อบต.หมู่ 7  ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ คนที่ 2 ครับเชิญเสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 ครับ เชิญนาย
สุคนธ์ พาม ีส.อบต.หมู่ 10 ครับ 

 

นายสุคนธ์ พามี ครับผมนายสุคนธ์ พามี ส.อบต.หมู่ 10 ขอเสนอนายสุข  ราชตั้งใจ ส.อบต.หมู่ 5 เป็น 
ส.อบต.หมู่ 10  คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 
 

นายนิคม  วงษ์ชาลี ครับผมขอผู้รับรอง จำนวน ๒ คน 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองคนที่ ๑ นายประวัติ  จุ้มนารินทร์ ส.อบต.หมู่ 2 
 ผู้รับรองคนที่ ๒ นายพะนอม  เลื่อมใส ส.อบต.หมู่ 7 
 ครับมีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกไหมครับ  ถ้าไม่มีถือว่านายสุข  ราชตั้งใจ        

ส.อบต.หมู่ 5 ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 นะครับๆ เราได้เลือก
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ครบทั้ง 3 คน แล้ว ผมขออ่านรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติฯ ทั้ง 3 คนตามรายชื่อ ดังนี้ 

 
/นายฉวี...... 
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1. นายฉวี โสดก  ส.อบต.หมู่ 1 ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ 
2. นายพะนอม เลื่อมใส ส.อบต.หมู่ 7 ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ 
3. นายสุข ราชตั้งใจ       ส.อบต.หมู่ 5 ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ 
 

เม่ือเราได้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 ครบตามจำนวน ทั้ง 3 คน แล้วนะครับ ส่วนเรื่องระยะเวลา
ในการยื่นเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 ให้ที่ประชุมเสนอว่าจะยื่นได้ภายในระยะเวลากี่ วัน เวลา ใดเชิญท่าน
สมาชิกเสนอครับ 

 

นายสุคนธ์  พามี ครับผม นายสุคนธ์  พาม ีส.อบต.หมู่ 10 ขอเสนอให้ผู้มีความประสงค์ยื่นคำแปร 
ส.อบต.หมู่ 10 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน ๓ วัน 

ตั้งแต่วันที่ 2 , 3 และ 4 สิงหาคม ๒๕๖5 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น. ของทุกวัน 
  

นายนิคม  วงษ์ชาลี ครับผมขอผู้รับรอง จำนวน ๒ คน 
ประธานสภาฯ ผู้รับรองคนที่ ๑ นายฉวี  โสดก ส.อบต.หมู่ 1 
 ผู้รับรองคนที่ ๒ นายประเสริฐ สาอุตม ์ส.อบต.หมู่ 8 
 ครับมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมให้ผู้มี

ความประสงค์ยื่นคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566  จำนวน ๓ วัน ตั้งแต่วันที่ 2 , 3 และ 4  สิงหาคม ๒๕๖5 ตั้งแต่เวลา 
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ของทุกวัน ขอความกรุณายกมือครับ 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบระยะเวลาในการยื่นเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ให้ที่ประชุมเสนอว่าจะย่ืนได้ภายในระยะเวลากี่วัน  
เห็นชอบให้ยื่นคำแปรญัตติ ๓ วัน ตั้งแต่วันที่ 2 , 3 และ 4 สิงหาคม ๒๕๖5 ตั้งแต่
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ของทุกวัน จำนวน ๑1 เสียง งดออกสียง 1 เสียง  

 

นายนิคม  วงษ์ชาลี ครับที่ประชุมมีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ เราก็ได้คณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และกำหนดวันยื่น

เสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
เรียบร้อยแล้ว เมื่อร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6  
ได้รับหลักการแล้วเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ การ
ประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๙ จึงเห็น
ควรให้คณะกรรมการแปญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖6   ซึ่งได้รับเลือกไว้แล้ว ได้แก่ นายฉวี  โสดก , นายพะนอม  เลื่อมใส และ 
นายสุข  ราชตั้งใจ ได้พิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 และหากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ท่านใด
ต้องการเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 ต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ให้ยื่นแบบเสนอคำแปรญัตติได้ที่ประธาน
คณะกรรมการแปญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖6 ตั้งแต่วันที่ 2 , 3 และ 4 สิงหาคม ๒๕65 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

/ของทุกวัน...... 
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  ของทุกวันเวลา และมาขอรับแบบคำแปรญัตติได้ที่เลขานุการสภาฯ ส่วนการ

พิจารณาในวาระที่สอง และที่สาม เราจะพิจารณาในการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยยาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖5 วันที่ ๑5 สิงหาคม ๒๕๖5 
เวลา ๐๙.๐๐ น. และจะส่งหนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วย
ยาง ให้กับท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน นะครับ 

 

ครับ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เราได้พิจารณาดำเนินการมาถึงเวลา 
12.00 น. ก็พอสมควร ผมขอเสนอให้สภาฯ พักการอภิปรายไว้ก่อนเพ่ือรับประทาน
อาหารกลางวัน และจะอภิปรายต่อ เวลา 13.00 น. นะครับขอบคุณครับ 
 

 ........................ พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ น. .............................. 
 
 

**************************************************************************************************************************************** 
 

 ........................................... เริ่มประชุมสภาฯ เวลา ๑๓.๐๐ น. ................................ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

นายสุพรรณ  จันทะนาม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ครับเรา 
ส.อบต.หมู่ 12/เลขานุการสภาฯ ได้พักรับประทานอาหารเที่ยงกันเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้เวลา 13.05 น. เราประชุมต่อ

ด้วยระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ นะครับเชิญท่านประธานสภาฯ  ครับ 
 

นายนิคม  วงษ์ชาลี มีท่านสมาชิกทา่นใดจะสอบถามหรือพูดคุยระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ  ไหมครับ  
ประธานสภาฯ ครับเชิญท่านพะนอม  เลื่อมใส ส.อบต.หมู่ 7  ครับ 
 

นายพะนอม  เลื่อมใส กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ผมนาย 
ส.อบต.หมู่ 7 พะนอม  เลื่อมใส ส.อบต.หมู่ 7 ครับผมขอพูดคุย สอบถามและติดตามเรื่องอุทกภัย 

วาตภัย อัคคีภัย เป็นภัยที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติที่เกิดขึ้นทำให้พ่ี น้อง ประชาชน ได้รับ
ความเดือดร้อนซึ่งอยู่ในความดูแลของ อบต.ห้วยยาง เราจะต้องให้ความช่วยเหลือโดย
เร่งด่วน จากเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นทำให้บ้านเก่างิ้ว หมู่ 7 เกิดอุทกภัยน้ำท่วมไร่นา 
ชาวบ้านทำให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก เช่น ถนนหนทางชำรุดเสียหายหนัก 
สืบเนื่องจากมีเศษขยะสิ่งปฏิกูลต่างๆ ทับทมทางระบายน้ำ เกิดการอุดตันทางน้ำทำให้
น้ำระบายไม่ทัน และอีกส่วนหนึ่งที่เป็นปัญหาคือ ลำห้วย มี วัชพืช เช่น ผักตบชวา 
เกิดขึ้นมากมาย ทำให้น้ำระบายไม่ทันท่วงที ทำให้น้ำทะลักเข้ามายังหมู่บ้าน เป็นเหตุทำ
ให้ถนนชำรุดเสียหายขึ้น ซึ่งท่านนายก อบต.ห้วยยาง และท่านนายอำเภอบัวใหญ่ ก็ได้
ออกสำรวจพ้ืนที่ และมองเห็นถึงความเดือดร้อนของ พ่ี น้อง ประชาชน บ้านเก่างิ้ว ไป
แล้ว ผมจึงขอติดตามสอบถามว่าทาง อบต.ห้วยยาง มีแนวทางช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ได้ทันท่วงที ซึ่งเวลานี้การช่วยเหลือพ่ี น้อง ประชาชน ยังไม่มี และเหตุการณ์รอบที่สองก็
จะเกิดขึ้นอีกซ้ำแล้ว ซึ่งต้นเหตุของปัญหาเกิดจาก ต้นวัชพืชผักตกชวา หรือ พืชต่างๆ 
เกิดขึ้นขวางทางน้ำ ผมจึงขอสอบถามท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ว่า
เรามีแนวทางในการดำเนินการอย่างไรบ้าง และขอให้ท่านคณะผู้บริหารเรียกผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพ่ือจะได้พูดคุยสอบถาม ว่าจะดำเนินการอย่างไร จะใช้เวลาในช่วง
ไหน ถึงจะลงมือทำได้ ขอบคุณครับ  

/นายนิคม...... 
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นายนิคม  วงษ์ชาลี ครับตามท่ีท่านพะนอม  เลื่อมใส ส.อบต.หมู่ 7 ได้พูดคุย และสอบถามเชิญท่านนายก 
ประธานสภาฯ ครับ 
 

นายประสาสน์  เกษนอก กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ครับผมขอชี้แจงกรณีการเกิด 
นายก อบต. เหตุอุทกภัยน้ำท่วม กรณีบ้านเก่าง้ิว หมู่ 7 ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ผมเองได้เข้า

สำรวจ และทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ทำหนังสือขอความช่วยเหลือจากกองพันทหาร 
ซึ่งเราก็รอการตอบหนังสือเขาอยู่นะครับ ในเรื่องของงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ  ส่วน
เรื่องการแก้ไขความเดือดร้อนของพ่ี น้อง ประชาชน บ้านเก่างิ้ว  จริงแล้วคณะผู้บริหาร 
ท่านปลัด และเจ้าหน้าที่ผู้ เกี่ยวข้องได้ปรึกษาหารือเรื่องของงบประมาณ เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ  เช่น ค่าจ้างรถแม็คโค ค่าน้ำมัน ค่าแรงงาน  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
ทำให้ใช้งบประมาณค่อนข้างสูง และผมได้สอบถามกับผู้รับเหมาที่มีรถแม็คโค ซึ่ง
ผู้รับเหมาคิดประมาณรายจ่ายเบื้องต้น คือ ระยะทาง 500 เมตร จะใช้งบประมาณๆ 
20,000 กว่าบาท เพื่อแก้ไขปัญหากำจัดผักตบชวาหรือวัชพืชต่างๆ  ที่ทีจำนวนมาก ซึ่ง
ด้านแรงงานเราจะขอความร่วมมือจากชาวบ้านช่วยอีกส่วน ส่วนโครงการก่อสร้างโดม
อเนกประสงค์ บ้านเก่างิ้ว หมู่ 7 (ศาลาประชาคมหมู่บ้าน) ขอให้รีบดำเนินการให้เสร็จ
เพ่ือพ่ี น้อง ประชาชน บ้านเก่างิ้ว จะได้ใช้งานเวลาประชุม ส่วนเรื่องจ่ายขาดเงินสะสม 
ทางคณะผู้บริหาร สมาชิกเรายังไม่ได้พูดคุยกัน แต่เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินงาน
โครงการต่างๆ ตามที่ท่านสมาชิก หมู่ 3 บ้านห้วยยาง ท่านพูดคุย สอบถามว่า บ้านห้วย
ยาง ได้โครงการน้อย งบประมาณก็น้อย ขอให้เราช่วยเหลือกันเพ่ือแก้ไขปัญหา บำบัด
ทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชนตำบลห้วยยางเราจะได้อยู่ดีมีสุข และในวันที่ 19 
สิงหาคม 2565 ทางโรงเรียนผู้สูงอายุได้จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับผู้สูงอายุ
ตำบลห้วยยาง ท่านประธานโรงเรียนผู้สูงอายุ เชิญคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ร่วม
เป็นเกียรตินะครับ ขอแจ้งให้ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่านทราบล่วงหน้านะครับ   

 

นายนิคม  วงษ์ชาลี ครับตามท่ีท่านธงชัย  ทับไมตรี ส.อบต.หมู่ 3 ครับ 
ประธานสภาฯ  
 

นายธงชัย  ทับไมตรี กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ครับผม 
ส อบต.หมู่ 3 เห็นใจท่านนายกเรื่องงบประมาณที่จะนำมาบริหารจัดการต่างๆ สำหรับบ้านห้วยยาง 

หมู่ 3 ผมเองได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์มาหลายฉบับ โครงการหลายโครงการ ก็ยังไม่ได้รับ
การตอบรับ ในกรณีลำห้วยบ้านเก่างิ้ว จะมีปัญหาเรื่องวัชพืช ผักตกชวา หรือวัชพืช
ต่างๆ ตามที่ผมดูข่าวเห็นท่านผู้ว่าชัชชาติ  สิทธิพันธุ์ ท่านเองนำนักโทษมาช่วยลอกท่อ
ระบายน้ำ เราก็ขอความช่วยเหลือจากเรือนจำบัวใหญ่ โดยเราทำหนังสือขอความ
อนุเคราะห์เพื่อให้เขามาช่วยจะได้ไหมครับ ขอปรึกษา ขอบคุณครับ 

 

นายนิคม  วงษ์ชาลี ครับตามท่ีท่านพะนอม  เลื่อมใส ส.อบต.หมู่ 7 ครับ 
ประธานสภาฯ  
 

นายพะนอม  เลื่อมใส กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ครับผม 
ส อบต.หมู่ 7 ขอเพ่ิมเติม ในส่วนที่ท่านนายกได้ชี้แจง กรณีบ้านเก่างิ้ว หมู่ 7 หากท่านนายกทำได้จริง

ผมจะทำในระยะทาง 300 เมตรก่อน เพ่ือจะได้ลงคอนเวิร์สเดิมที่ทาง อบต.ห้วยยาง  
 

/เราดำเนินการ...... 
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เราดำเนินการไว้ หากงบประมาณที่ใช้ประมาณ 20,000 กว่าบาทจริงจะดีมากเพราะ
ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมาก และขอบคุณท่านสมาชิก หมู่ 3 ที่เข้าใจและเป็นห่วง
บ้านเก่างิ้ว ส่วนโครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ บ้านเก่างิ้ว หมู่ 7 (ศาลาประชาคม
หมู่บ้าน) จำนวน 243,900 บาท ตามราคากลางพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ผมขอ
เอกสารได้ไหมครับเพ่ือสมาชิกจะได้ศึกษาทำความเข้าใจ และฝากท่านนายกช่วย
พิจารณาให้ความช่วยเหลือบ้านเก่าง้ิวด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

 

นายนิคม  วงษ์ชาลี ครับเชิญเจ้าหน้าที่ ครับ 
ประธานสภาฯ  
 

นางสาวธัญณิชา อาจจุฬา กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน คะขอชี้ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจงเพ่ิมเติม ให้ท่านสมาชิกทราบในการบริหารงบประมาณในส่วนของหมู่ 7 บ้านเก่างิ้ว 
 โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ บ้านเก่างิ้ว หมู่ 7 (ศาลาประชาคมหมู่บ้าน) จำนวน 

243,900 บาท สาเหตุที่เราดำเนินการไม่ได้เนื่องจากการประสานงานกับช่าง ในเรื่อง
ของประมาณการราคากลางใหม่ และหากงบประมาณไม่เพียงพอก็สามารถโอนเพ่ิมได้
นะคะเป็นอำนาจของสภาต้องเข้าที่ประชุม หากช่างจัดทำเอกสารเสร็จทันประชุมสภาฯ 
ในวันที่  15 สิงหาคม 2565 สามารถยื่นบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมเพ่ือ
พิจารณาได้ ส่วนเรื่องโครงการต่างๆ ที่ท่านสมาชิกได้ทำหนังสือร้องทุกข์มา และยังไม่ได้
ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ถามว่าเป็นความผิดของนายกไหมก็ไม่ใช่ซึ่งงานกองช่าง
เยอะมาก ปัญหาคือกองช่างมีบุคลากรน้อย ผอ.กองช่าง ก็รอให้เขาโอนย้ายมา จึงทำให้
การดำเนินงานต่างๆ กาจจะช้าบ้าง ขอนำเรียนให้ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.
ทุกท่านทราบ ขอบคุณคะ 

 

นายนิคม  วงษ์ชาลี ครับตามท่ีท่านสุรศักดิ์  นนตานอก ส.อบต.หมู่ 4 ครับ 
ประธานสภาฯ  
 

นายสุรศักดิ์  นนตานอก กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ครับผม 
ส อบต.หมู่ 4 ขอสอบถามโครงการปรับปรุงทางเสริมลาดยางผิวทางแอสฟัลล์ติกคอนกรีต บ้านขาม

เตี้ย หมู่ 4 จำนวน 462,300 บาท ได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้วครับ ขอสอบถามครับ 
 

นายนิคม  วงษ์ชาลี ครับท่าน ผอ.กองคลัง ครับ 
ประธานสภาฯ  
 

นางกัลยา  เรืองรังษี กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน คะขอ 
ผอ.กองคลัง อนุญาตชี้แจง โครงการปรับปรุงทางเสริมลาดยางผิวทางแอสฟัลล์ติกคอนกรีต บ้านขาม 

เตี้ย หมู่ 4 จำนวน 462,300 บาท เรายังไม่มีผู้รับจ้าง และยังไม่ได้ก่อหนีผูกพันนะคะ 
ขอบคุณคะ 
 

นายนิคม  วงษ์ชาลี ครับท่านหัวหน้าสำนักปลัด ครับ 
ประธานสภาฯ  
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นายประสงค์  เลื่อมใส กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ครับ 
หัวหน้าสำนักปลัด อนุญาตชี้แจงเบื้องต้น เรื่อง การจ่ายขาดเงินสะสม ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่าน ดู

รายละเอียดโครงการบ้านของท่านเองนะครับว่าโครงการต่างๆ ได้บรรจุไว้ในแผนฯ 
หรือไม่ เวลานำมาจัดทำโครงการท่านจะต้องมีข้อมูลเพ่ือนำเสนอให้สภาพิจารณา และ
ขอให้ท่านดูว่าโครงการในแผนฯมีไหม เพ่ือเราจะได้นำโครงการนั้นๆ มาจ่ายขาดเงิน
สะสมได้ และขอให้ท่านประสานงานกับช่างด้วยนะครับ เพ่ือจะได้ทันท่วงทีในวันที่ 15 
สิงหาคม 2565 เช่น ความกว้าง ความยาว ความหนา และงบประมาณเท่าไร ท่าน
สมาชิก อบต.ทุกท่าน จะต้องทราบ ขอบคุณครับ 
 

นายนิคม  วงษ์ชาลี ครับท่าน ผอ.กองคลัง ครับ 
ประธานสภาฯ  
 

นางกัลยา  เรืองรังษี กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน คะขอ 
ผอ.กองคลัง อนุญาตนำเรียน เรื่อง การจ่ายขาดเงินสะสม ขอนำเรียนท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก 

อบต.ทุกท่าน ว่าในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ที่เราจะประชุม
กันในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เกรงว่าจะเตรียมเอกสารให้ท่านไม่ทัน ขอแนะนำให้ดี
ที่สุดเรารอให้สิ้นปีงบประมาณก่อนดีไหมคะ คือ วันที่ 30 กันยายน 2565 กองคลังจะ
ได้สรุปยอดเงินคงเหลือว่าเราจะจ่ายขาดเงินสะสมได้เท่าไร เรานัดประชุมใหม่จะดีกว่า
นะคะ ซึ่งในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ทางกองช่างจะได้ท่าน ผอ.กองช่าง ที่โอนย้ายมา
ช่วยให้งานเราเดินขับเคลื่อนต่อไปได้นะคะ หากเราดำเนินการตามที่ท่านหัวหน้าสำนัก
ปลัดเสนอไปนั้น กลัวว่าช่างจะประมาณการให้ท่านไม่ทันท่วงที หากท่านนำเข้าสู่สภาก็
จะอยากพอถึงขั้นตอนการทำสัญญาจ้างเราจะทำได้อยากที่สุด ทำให้เกิดปัญหา เช่น 
งบประมาณได้ แต่ความยาว ความกว้าง ไม่ได้จะทำให้เกิดปัญหา จึงขอแนะนำขอให้สิ้น
ปีงบประมาณก่อน เพราะเหลือ 2 เดือน ก็จะสิ้นปีงบประมาณแล้ว และขอให้
ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติฯ ปี 2565 จำนวน 4 โครงการหมดก่อนจะดีกว่านะ
คะ ขอนำเรียนคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่านทราบ ขอบคุณคะ 

 

นายนิคม  วงษ์ชาลี ครับขอบคุณท่าน ผองกองคลัง ช่วยชี้แจงให้คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ได้เข้าใจ 
ประธานสภาฯ ขอบคุณครับ เชิญท่านธงชัย  ทับไมตรี ส.อบต.3 ครับ 
 

นายธงชัย  ทับไมตรี กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ครับผม 
ส อบต.หมู่ 3 ได้ยินท่าน ผอ.กองคลัง ชี้แจงผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับ เพราะหากงบประมาณเข้า

มาเต็มแล้ว สมาชิก อบต.เราก็จะได้โครงการมากขึ้น ขอบคุณครับ 
 

นายนิคม  วงษ์ชาลี ครับเชิญเจ้าหน้าที่ ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นางสาวธัญณิชา อาจจุฬา กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน คะขอ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุญาตเพ่ิมเติมเรื่องเงินจ่ายขาดเงินสะสม ตามที่ท่านหัวหน้าสำนักปลัด และท่าน ผอ.

กองคลัง ได้ชี้แจงไป เรารอให้สิ้นปีงบประมาณก่อน และจะมีเงินสะสมเพ่ิมเข้ามาจะทำ 
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ให้งบประมาณเราเพ่ิมขึ้นจะได้จ่ายครั้งเดียว ส่วนเรื่องของแผนฯ เราจะได้ปรับปรุงแผน
ฯ ตามความเดือดร้อนของแต่ละหมู่บ้านมีการเปลี่ยนแปลงไป ส่วนโครงการไหนที่ไม่มีใน
แผนฯ เราก็จะได้ขอเพ่ิมเติมแผนฯ ไปพร้อมกัน ขอนำเรียนให้ท่านคณะผู้บริหาร และ
ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ทราบ ขอบคุณคะ 

 

นายนิคม  วงษ์ชาลี ครับเชิญท่านกิตติศักดิ์  สิงขรอาจ ครับ 
ประธานสภาฯ  
 

นายกิตติศักดิ์  สิงขรอาจ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ครับผม 
ส อบต.หมู่ 9/รองประธานสภาฯ นายกิตติศักดิ์  สิงขรอาจ ขอฝากในส่วนของโครงการก่อสร้างหอถังแชมเปญ บ้านหนอง

หญ้าปล้อง หมู่ 9 ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเรื่องน้ำประปาเนื่องจากจุดที่ตั้งหอถัง
ประปาต่ำ ชาวบ้านประมาณ 70 % ที่ใช้น้ำประปา และอีก 30 % ที่ไม่สามารถใช้
น้ำประปาได้เพราะแรงดันน้ำไม่เพียงพอ สำหรับโครงการก่อสร้างหอถังแชมเปญ บ้าน
หนองหญ้าปล้อง หมู่ 9 ไม่อยากให้ยึดเยื้อนานเพราะพ่ี น้อง ประชาชน ลำบาก จึงขอ
ฝากท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ขอบคุณครับ 

 

นายนิคม  วงษ์ชาลี ครับผมเห็นใจชาวบ้านหนองหญ้าปล้อง ก็ขอฝากท่านคณะผู้บริหาร ด้วยนะครับ 
ประธานสภาฯ เชิญท่านสุพรรณ  จันทะนาม ครับ 
 

นายสุพรรณ  จันทะนาม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ครับผม 
ส.อบต.หมู่ 12/เลขานุการสภาฯ นายสุพรรณ  จันทะนาม ครับผมขอฝากถนนลาดยางสายบ้านขามเตี้ย – บ้านด่านช้าง 

เส้นหลักที่เราใช้สัญจรไป-มา เป็นประจำจากจุดนา นายบุญสวน  พลศรีราช – วัดป่า
บ้านหนองไผ่งาม มีสภาพเป็นอย่างไรนั้น ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน
คงทราบถึงความยากลำบาก ขอฝากท่านคณะผู้บริหารด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

 

นายนิคม  วงษ์ชาลี ครับเชิญท่านศิริพงษ์  ขอเสริมกลาง ครับ 
ประธานสภาฯ  
 

นายศิริพงษ์  ขอเสริมกลาง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ครับใน 
รองนายก อบต. เรื่องนี้ผมได้ประสานงานกับทางช่าง ท่านปลัด ในงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ท่านปลัด

ได้ส่งโครงการเพ่ือของบประมาณเพ่ือซ่อมแซมถนนระยะทาง 6 เมตร ไม่สามารถ
ดำเนินการได้จึงขอเลื่อนจุดดำเนินการมาเป็นจุดที่เรานำยางมะตอยสำเร็จรูปไปประ
หลุมระยะทาง 500 เมตร เป็นงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จึงขอนำเรียนให้ท่านสมาชิก 
อบต.ทราบ ขอบคุณครับ 

 

นายนิคม  วงษ์ชาลี ครับเชิญท่านปลัด ครับ 
ประธานสภาฯ  
 

นายอธิภัทร  ปุราชะโก กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ขอชี้แจง 
ปลัด อบต. รูปแบบของการจัดทำงบประมาณ เราขอจากกรมเราไม่ได้ขอจากจังหวัดเพราะว่า

จังหวัดไม่มีงบ จึงขอนำเรียนให้ท่านเข้าใจก่อน ส่วนการของบประมาณ อบจ.ก็จะต้องมี
ในแผนฯ ของ อบจ.เพราะจะไม่เหมือนเดิมที่เราทำกัน ซึ่งเราทำเอกสารไปส่งแล้วได้ แต่
ทุกวันนี้จะต้องผ่านระบบของแผนฯ หากไม่มีในแผนฯ ถึงอย่างไรก็ไม่ได้งบประมาณ คือ  

/สัญญา...... 
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สัญญาปากเปล่าใครก็ให้ได้ ตามที่ผมเคยนำเรียนไปว่าในปี 2566 ผมได้ส่งเอกสาร
โครงการไป 3 โครงการ ซึ่งได้มาเพียง 1 โครงการ งบประมาณ 5,300,000 บาท คือ 
จุด กว้าง 8 เมตร ยาว 600 เมตร คือ ช่วงเลยโรงเรียนบ้านขามเตี้ย ไปถึงจุดที่เราเอา
หินมาซ้อมแต่ในปี 2565 ซึ่งเดิมงบประมาณเป็นของ อบจ.อยู่แล้วระยะทาง 520 
เมตร กว้าง 8 เมตร เบื้องต้นเขาลงจุดที่เลยนา นายบุญสวน พลศรีราช มาตรงจุดที่เรา
ดำเนินการไปแล้วซึ่งเราใช้งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรม 9,000,000 กว่าบาท คือ
เราดำเนินการทับงานเขาไป เนื่องจากช่วงนั้นเป็นช่วงที่ถนนเสียหายมาก เราเกรงว่าหาก
เราไม่ดำเนินการซ่อม ก็จะทำให้ชาวบ้านสัญจรไป – มา สำบากมากกว่านี้ ถึงจะอยู่ใน
ข้อบัญญัติฯ ของ อบจ.ก็จริงแต่ อบจ.ก็สามารถเปลี่ยนแปลงโครงการได้เสมอซึ่งเราไม่
ทราบพอเราทำเสร็จปรากฏว่า อบจ.ยังดำเนินการอยู่เขาแจ้งว่าตอนนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว  
เราจึงขอย้ายจุดดำเนินการไปทำตรงนั้น และมาทำตรงหน้าโรงเรียนก่อน เนื่องจากเป็น
ปัญหาที่เราจะต้องรีบดำเนินการแก้ไขจึงขอ อบจ.มาทำ ในส่วนของ อบต.งบประมาณปี 
2566 ระยะทาง 600 เมตร กว้าง 8 เมตร รายละเอียดตามที่ท่านรองศิริพงษ์ ขอ
เสริมกลาง ได้แจงให้ทราบ คือ เราจะทำต่อจากของเดิมเลยมาถึงทางเข้าบ้านห้วยยาง 
ถึงบ้านที่สร้างใหม่ประมาณนั้น ก็จะเหลือในส่วนของกว้าง 6 เมตร ไปถึงบ้านหนองไผ่
งาม ถามว่ามีความจำเป็นไหมก็มีนะครับ ผมขอแนะนำให้ทำเป็นบดทับแน่นพร้อมลาด
ยาง จะทำในลักษณะนี้และใช้งบประมาณไม่เยอะ หากช่างคำนวณราคาอาจจะไม่ถึง 
1,000,000 บาท คือ เพ่ิมหินคลุกเข้าไปประมาณ 15 เซนติเมตร ในการบดทับแน่น
เหมือนทำถนนลาดยาง การใช้งานก็ใช้ได้นานพอสมควร ใช้เงินสะสมได้ เสนอให้ทราบ
เบื้องต้นนะครับ โดยหลักของเจ้าหน้าที่งบประมาณในการจ่ายขาดเงินสะสม แนวทาง
จริงๆ ตามระเบียบฯ ข้อ 89 กำหนดไว้ชัดเจน คือ ต้องเป็นโครงการลักษณะไหน และ
ก่อนจะจ่ายขาดได้นั้นเราจะต้องหักลบเงินต่างๆ ออกก่อนนะครับแล้วยอดเงินคงเหลือ
เท่าไร และโครงการที่จะจ่ายขาด และจ่ายเงินสะสมจะต้องเป็นโครงการที่จะต้องมีใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉะนั้นโครงการที่ท่านจะนำมาจ่ายขาดจะต้องมีในแผนฯ  ขอให้ท่าน
สมาชิกดูโครงการในแผนฯ ก่อนหากโครงการไม่มีในแผนฯ ท่านต้องขอเพ่ิมเติมแผนฯ 
แต่การขอเพ่ิมเติมแผนฯใช้เวลาพอสมควร และมีระยะเวลาพอสมควร ซึ่งโดยหลักแล้ว
การจ่ายขาดเงินสะสม เจ้าหน้าที่งบประมาณจะจ่ายเมื่อเราได้ทำโครงการในข้อบัญญัติฯ 
ปี 2565 หมดแล้ว ปัญหาคือ อบต.ห้วยยาง เราโครงการยังเหลืออยู่ เป็นการจ่าย
ปลายปีงบประมาณ ซึ่งเขาไม่นิยมจ่ายต้นปีงบประมาณเพราะเป็นช่วงเริ่มปีงบประมาณ
ใหม่ แต่ทั้งนี้การจ่ายขาดเงินสะสมจะต้องมีเหตุผล ความจำเป็น เป็นอำนาจของ
ผู้บริหาร ที่จะนำเสนอต่อสภาพิจารณาอนุมัติ ขอเสนอเป็นแนวทางให้ท่านทราบ และ
การของบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เราขอจากกรมอย่างเดียว ในปี 2577 เราจะ
ขอได้โดยตรงไม่ต้องผ่านจังหวัด ส่วนจะได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของระดับ
กระทรวง ไม่ขึ้นอยู่กับจังหวัดแล้วนะครับ จะมีห่วงระยะเวลาของบประมาณๆ เดือน 
ตุลาคา , พฤศจิกายน เท่านั้น การขอจะต้องทำเอกสารให้เสร็จเรียบร้อยและเป็น
โครงการที่มีในแผนฯ และเป็นโครงการที่งบประมาณไม่เกิน 10,000,000 บาท ส่วน
การขอจะประกอบด้วย 6 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ด้าน
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ด้านการท่องเที่ยว และด้านสาธารณสุข คือหลักการขอรับเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจนะครับ จึงขอนำเรียนเบื้องต้นก่อน ขอบคุณครับ 

/นายนิคม...... 
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นายนิคม  วงษ์ชาลี ครับมีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือพูดคุย ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ อีกไหม 
ประธานสภาฯ ครับหากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามในระเบียบวารที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ แล้วผมขอ

แจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบนะครับเราจะส่งหนังสือเชิญประชุมสภาฯ ให้กับท่าน
สมาชิก อบต.ทุกท่านนะครับ และเราจะประชุมสภาฯ กันอีกครั้งในวันที่ ๑5 สิงหาคม 
๒๕๖5 เวลา ๐๙.๐๐ น. ครับ  ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ  เสียสละเวลา
มาประชุมสภาฯ  และร่วมรับฟังการประชุมจนจบ ขอบคุณคุณทุกท่านผมขอปิดประชุม
สภาฯ 
 
 

ปิดประชุมสภาฯ  14.30  น. 
    
 
 

      (ลงชื่อ)       สุพรรณ  จันทะนาม     ผู้บันทึกการประชุม 
                   (นายสุพรรณ  จันทะนาม) 
สมาชิก อบต.หมู่ 12/เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง 

 
 
 
 

(ลงชื่อ       นิคม  วงษ์ชาล ี ผู้ตรวจรายงานประชุม 
                    (นายนิคม    วงษ์ชาลี) 
              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง 
 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

๑. นายฉวี  โสดก         .......... ฉว ี โสดก ......... 
 

๒. นายธงชัย  ทับไมตรี  ........... ธงชัย  ทับไมตรี .......... 
 
 

๓. นายสุรศักดิ์  นนตานอก ....... สุรศักดิ์  นนตานอก ........ 
 
 

สภาองค์การบิหารส่วนตำบลห้วยยาง ได้ทำการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยยาง สมัยสามญั สมัยที่ ๓ /๒๕๖5 เมื่อวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖5 

 
 

 
(ลงชื่อ)          นิคม  วงษ์ชาลี         (คราวถัดไป) 

                     (นายนิคม      วงษ์ชาลี) 
                 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


